



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักบริหารกลาง... ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ โทร. ๑๓๕๐

ที่ ยธ.๐๘๐๑/๕๗๖ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง... ผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข่าวที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “รื้อกลองรบศึกคักเพื่อกลั่นตองไล่ออกให้ได้ ประกาศไปค่านรับเลือกตั้ง กปส.โม่มีคนร่วม ๒ – ๓ ล้าน ธาริตชี้ กม.ให้อ่านฉายัด” (ไทยรัฐ,มติชน,ข่าวสด,คมชัดลึก,แนวหน้า,เดลินิวส์,ไทยโพสต์)
๒. ประเด็นข่าวอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชวีวรรณ จินตกวีวัฒน์)

ผอ.กท.รท.ผบ.สบก.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักบริหารกลาง... ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ โทร. ๑๓๕๐
ที่ ยธ ๐๘๐๑/ ๕๗๖... วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง... ผลการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ต่างๆ

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์
รายวัน ประจำวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
และข่าวที่เกิดขึ้นประจำวัน ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารข่าวที่แนบมาพร้อมนี้)

๑. ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “รื้อกล่องรศีกคักเทือกถันต้องไล่ออกให้ได้ ประกาศไปค่านรับเลือกตั้ง
กปส.โวมี่คนร่วม ๒ – ๓ ล้าน ธาริตซ์ กม.ให้อ่านจายัด” (ไทยรัฐ,มติชน,ข่าวสด,คมชัดลึก,
แนวหน้า,เดลินิวส์,ไทยโพสต์)
๒. ประเด็นข่าวอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางชวีวรรณ จินตกรวิวัฒน์)

ผอ.กท.รท.ผบ.สบก.

สำเนาเรียน รองอธิบดีฯ

อภิญญา/ร่าง/พิมพ์/ทาน
น.พ.อ.อ.ตรวจ



รวบกลองรบคึกคัก เทือกถ้ำ ต้องไล่ออกให้ได้

ประกาศไปค้ำรับเลือกตั้ง กบปส. ๖ หมื่นร่วม 2-3 ล้าน 'ธวัช' ชี้กม.ให้อำนาจายัด

กบปส. คึกคักขีดสุดเตรียมระเบิดศึกใหญ่
22 ธ.ค. คนปักขี้ได้เฮโลเข้าเมืองหลวงเหมา
รถไฟ รถตู้ รถบัส ร่วมชุมนุมราชดำเนินไม่ขาด
สาย โฆษกฯ กบปส. ivo คนแห่ร่วม 2-3 ล้านคน
คาดลากยาวถึง 23 ธ.ค.

"เทพเทือก" ขึ้นเวทีลั่นกลองรบ ประกาศต้องไล่
"ยิ่งลักษณ์" ให้ได้ ชาวเมือบสาวไปเยี่ยมบ้านนายกฯ
พร้อมระดมคนไปคัดค้านเลือกตั้ง ตำรวจท้วงจราช
เมืองกรุงติดล๊อก จัดกำลัง 2,000 นาย เคลียร์ทาง
ณะประชาชนเลี้ยงจุดชุมนุม

จากกรณีที่มาสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประ-
เทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กบปส.) นัดชุมนุม

ใหญ่ในวันที่ 22 ธ.ค. เพื่อรวมตัวจับไล่ น.ส. ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รว.ก.ลาโทษ ให้ลาออก
จากตำแหน่งนายกฯ โดยจะมีการตั้งเวทีกระจายไป
หัวเมืองกรุง ทั้งเวทีใหญ่ 5 เวทีและเวทีย่อยตาม
ถนนสายหลักอีก 10 เวที ล่าสุดศูนย์อำนวยการรักษา
ความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ได้เตรียมมาตรการ
รับมือการชุมนุมดังกล่าว

★ "ป๊อง" ย้ำรัฐบาลทำตามรัฐธรรมนูญ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 ธ.ค. ที่สำนักงาน

ตำรวจแห่งชาติ (สตช.) นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ แถลงว่า วันที่ 28 ธ.ค. จะเป็นวันที่ กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และจับหมายเลขพรรคการเมือง เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง 2 ก.พ. ขอยืนยันรัฐบาลกำชับ เจ้าหน้าที่และข้าราชการให้ยึดกฎหมายและระเบียบเคร่งครัด ซึ่งการจัดการเลือกตั้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ประชาชนต้องให้ความเคารพและยึดมั่น หากไม่ยึดมั่นหรือไม่ปฏิบัติตามก็เท่ากับว่าบ้านเมืองไม่มีชื่อมีแป้นาชาติก็จะหมดความเชื่อมั่นประเทศไทย ดังนั้นการดำเนินการจัดการเลือกตั้งขณะนี้เป็นการยึดโยงรัฐธรรมนูญ

★ วอนผู้ชุมนุมเข้าคูหาใช้สิทธิ

พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคงกล่าวว่าการบุกคุกสถานที่ราชการของกลุ่มผู้ชุมนุมถือว่ากระทำผิดกฎหมายอาญามีโทษเป็นการชุมนุมโดยสงบ ที่ผ่านมามีตำรวจพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงและอดทนอดกลั้นมาโดยตลอด แม้จะถูกผู้ชุมนุมพยายามใช้ความรุนแรงพร้อมวิงวอนประชาชนชุมนุมโดยสงบและให้ไปใช้อำนาจใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2557

★ ลุยอาชญากรรมชี้แกนนำ

นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า กรณีเกิดกระกรรมการคดีพิเศษ มีมติรับคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.กับพวกกระทำผิดสืบเนื่องจากกรชุมนุมทางการเมืองเป็นคดีพิเศษ รวมถึงการออกหมายเรียกและอาชญากรรมชกนการของ 17 แกนนำนั้นเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย นอกจากนี้เป็นการสอบสวนร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่ายคือกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และอัยการ เมื่อเป็นคดีพิเศษแล้ว ดีเอสไอจะเพิกเฉยไม่ได้ มิฉะนั้นจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตามยืนยันดีเอสไอจะทำการคืออย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสที่สุด

★ ยันกฎหมายให้อำนาจ

ค้านนายธาริต เริงศิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวว่า ยืนยันดีเอสไอมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีพร้อมอาชญากรรมชี้แกนนำ กปปส.

และนักวิชาการ และถ้ามองในบริบทเฉพาะการที่ผู้คนจำนวนมากมาชุมนุมเรียกร้องไม่ผิดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่การกระทำของเฉพาะแกนนำ หากมองเป็นรายคนเป็นความผิด เช่น พุดปลุกระดมบนเวทีให้ประชาชนลั่นระฆังตีฆ้องหมายให้หยุดงาน ไม่เสียภาษีให้รัฐบาลตำรวจ รัฐวิสาหกิจหยุดปฏิบัติหน้าที่ การล้อมสถานที่ต่างๆ การไม่ยอมเลือกตั้งทั้งที่กฎหมายกำหนดวันแล้ว รวมถึงการนำฝูงชนไปปิดล้อมและบุกคุกสถานที่ราชการ สถานีโทรทัศน์หลายแห่งเหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น ฉะนั้นศาลอาญาจึงไม่เพิกถอนหมายจับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. และให้ออกหมายเรียกแกนนำอีกจำนวนมากมารับทราบข้อกล่าวหา ต่างกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องแยกส่วนกันว่าแกนนำไปทำอะไรในการชุมนุมเป็นความผิดเฉพาะตัวกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมมีกันคนละส่วนกัน ส่วนการสั่งอาชญากรรมชกนการของแกนนำใช้อำนาจตามกฎหมายที่ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ 2547 ยืนยันว่าดีเอสไอกระทำตามอำนาจหน้าที่

★ พร้อมอำนาจความสะดวกผู้ชุมนุม

พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. กล่าวได้ว่า ได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดูแลความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมและอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดเวทีใหญ่ 5 จุด และจุดที่ตั้งซีซีทีวีของกลุ่มผู้ชุมนุมให้ครบทุกจุดและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสาธารณะ ส่วนวันที่ 28 ธ.ค. ซึ่งเป็นกำหนดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความสงบเรียบร้อยการรับสมัครเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอยืนยันว่าตำรวจเป็นกลาง ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด ได้เตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้สื่อข่าวถามว่า หากกลุ่มผู้ชุมนุมปิดล้อมขัดขวางไม่ให้ผู้สมัคร ส.ส. เข้าพื้นที่รับสมัคร พล.ต.อ. วรพงษ์ตอบว่า แกนนำผู้ชุมนุมยังไม่ได้ออกว่าปิดล้อม แต่ใช้การตั้งเวทีปราศรัยเพราะการจัดขบวนการรับสมัครและการเลือกตั้งเป็นความผิดตามกฎหมาย ซึ่งได้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และอัยการ

ประสาน กกต. และทหาร เตรียมแผนไว้ทุกด้านเพื่อ
ให้รับสมัครผู้สมัคร ส.ส. ตามกฎหมายเลือกตั้ง

★ **หัวหน้าจรรยาเมืองกรุงติดล็อก**

พล.ต.ท. เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.
กล่าวถึงการเตรียมพร้อมด้านการจรรยาในการชุมนุม
ใหญ่ของกลุ่ม กปปส. ที่จะตั้งเวทีย่อยหลายจุดใน
กรุงว่า การชุมนุมในวันที่ 22 ธ.ค. จะกระทบต่อ
การจรรยาในถนน 9 สายหลัก คือ สีลม ราชดำริ
ราชปรารภ เพชรบุรี ซิดลม สุขุมวิท พระราม 1
พญาไท และพระราม 4 การจรรยาอาจติดขัดหนาแน่น
โดยมีความเป็นห่วงว่าการจรรยาจะติดล็อกเป็น
วงแหวน ตั้งแต่ราชประสงค์-ประตูน้ํา-ชิดลม-
เพชรบุรี-ปทุมวัน-ราชเทวี ยืนยันตำรวจจะจัดการ
การจรรยาให้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อย
ที่สุด ขอให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง และแจ้ง
เหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยเพิ่มคู่สายรองรับไว้แล้ว

★ **ระดมจรรยา 2,000 นายรับมือ**

พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบ.ก.จร. กล่าว
ว่า ก.จร. ได้ระดมกำลังตำรวจจราจรไว้กว่า 2,000
นาย เพื่อดูแลการจรรยาในกทม. ในวันที่ 22 ธ.ค.
โดยแบ่งเป็น 3 ชุด คือ ชุดแก้ไขและอำนวยความสะดวก
สะดวกการจรรยาในเส้นทางที่มีการชุมนุมตั้งเวที
ชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหารจรรยาติดขัด และแก้ไข
เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน ตำรวจจรรยาในโครงการ
พระราชดำริสำหรับดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม และประชาชน
ทั่วไปในกรณีเจ็บป่วยและแก้ปัญหาหารถเสีย อย่างไร
ก็ตาม แนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงใช้รถใช้ถนน
เข้ามาในกรุงเทพฯ ชั้นในหรือพื้นที่ที่มีการชุมนุม
แต่หากจำเป็นต้องเข้ามาควรปรับแผนการเดินทาง
ควรใช้รถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ ทั้งนี้ ขออภัย
ประชาชนหากไม่ได้รับความสะดวกที่อาจต้องม
ีการปิดถนนบางช่องทางเพื่อแก้ไขปัญหารจรรยาวันที่
22 ธ.ค. ด้วย

★ **พท. เข้มมือ กปปส. แฉวปลาย**

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรค
เพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ

เลขาธิการ กปปส. ระนามีประชาชนเอาเงินมาบริจาค
ให้ กปปส. 7-8 ล้านบาท แม้จะถูกกรมสอบสวนคดี
พิเศษสั่งอายัดบัญชีธนาคารของแกนนำ กปปส. ว่า
แรงจูงใจที่ชวนคนมาเดินขบวนที่แท้ทำไปเพราะ
อยากหารายได้ เดินเพื่อขอเงิน เงินที่ได้มาเทียบ
ไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบ้านเมือง ส่วน
กระแสข่าวในโลกออนไลน์ที่ระบุพรรคเพื่อไทย
เสนอนายกฯ ใช้กฎอัยการศึก ให้ทหารล้อมปราบ
มือบ กปปส. นั้น ไม่เป็นความจริง นายกฯ ก้าขับให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้ความอดทน ไม่มีนโยบายใช้ความ
รุนแรง หรืออาวุธกับกลุ่มผู้ชุมนุม วันนี้เจ้าหน้าที่
รอให้นายสุเทพหมดแรงแล้วไปเอง การแสดงพลัง
ในระยะหลังของ กปปส. คนน้อยลงเรื่อยๆ กปปส.
อย่าประเมินเข้าข้างตัวเอง การสร้างกระแสข่าวเช่น
นี้หวังเรียกคนมาเดินในวันที่ 22-23 ธ.ค. เพราะ
ยกระดับที่มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ

★ **“จตุพร” เกทับเงินบริจาคเสื้อแดงก็มี**

ที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียล ลาดพร้าว นายจตุพร
พรหมพันธุ์ แกนนำ นปช. แถลงว่า ช่วง 3 วันมี
เงินเป็นช่วงหัวเดียวหัวต่อ พรรคประชาธิปัตย์บอยคอต
การเลือกตั้งก็ช่วงหัวประชาธิปไตย เพราะจะมีคน
เดินออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาสังกัดพรรคการเมือง
อื่นเพื่อลงเลือกตั้งในหลายพื้นที่ วันนี้ กปปส. พยายาม
เรียกร้องในสิ่งที่ทำให้ไม่ได้ ถึงขั้นยุยงจะไปปิดล้อม
บ้านนายกฯ ไม่รู้ไปทำไม ทั้งที่รู้นายกฯ มีการกิจอยู่
ภาคอีสาน ถ้ามีช่องทางเลือกการเลือกตั้งออกไป
ได้ ป่านนี้รัฐบาลคงสนับสนุนไปแล้ว เพราะยิ่งถอย
ออกไปเท่าไร ทำให้นายสุเทพต้องชุมนุมนานขึ้น
ความกดดันคงหนีไปอยู่ที่นายสุเทพ ที่ผ่านมามี
ทุกอย่างแล้วก็ยังทำอะไรรัฐบาลไม่ได้ ถ้าอยาก
เล่นหน้าบนถนนก็ต้องปล่อยไป เพราะเขาทราบ
ดีว่ามวลชนที่สนับสนุนลดลงกว่าเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่
ผ่านมา เรื่องเงินบริจาคอย่าไปตื่นเต้น คนเสื้อแดง
ชุมนุมก็มีประชาชนบริจาคเหมือนกัน

★ **ถันถึงเวลาแดงมาเม็ดฟ้ามัดดิน**

นายจตุพรกล่าวว่า ผลการต่อสู้ครั้งนี้จะเห็น
ว่าประชาชนแบ่งเป็นสองข้างอย่างชัดเจน คนที่ร่วม
กับนายสุเทพหรือที่ร้อยเลือกพรรคประชาธิปัตย์

เมื่อได้ยื่นเสียงนกหวีดก็ออกมาผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ผ่านมามีให้เห็นว่าจะแนบเก้าอี้กึ่ง ยิงตำรวจรวม ประชากรแฝงด้วย คนที่สนับสนุนรัฐบาลขณะนี้ย่อม มีมากกว่า ดังนั้น พอวัดกันที่การเลือกตั้งจริงๆ ทั่วประเทศก็จะออกมาแบบเดิม คือประชาธิปไตยแพ้ การเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ เปช. กลัวขณะนี้คือ การถูกกดดัน จากฝ่ายตรงข้าม จนมวลชนที่สนับสนุนรัฐบาลเริ่ม หนักหน่วงไม่ได้ คนเสื้อแดงบางพื้นที่ถึงกับประกาศว่า ไม่เลือกก็ได้ แต่อยากออกมาต่อสู้ให้รู้กันเสียที่ เปช. จึงทำหน้าที่เหมือนเหยี่ยวจาดใจของมวลชน เพราะ ที่เรากลัวมากที่สุดคือสงครามกลางเมืองเหมือนสหรัฐอเมริกา ที่แบ่งเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ เชื่อท้ายที่สุดประชาชน ส่วนใหญ่ไม่มีไรรทอนได้กับการที่นายสุเทพจะมา ครอบครองประเทศไทย หากถึงวันนั้นจะได้เห็นคำ ว่ามิลิทารีมีวักเงินเป็นอย่างไร

★ ขู่ฟ้องกลับดีเอสไออายัดบัญชี

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ถูกกรมสอบสวนคดี พิเศษ (ดีเอสไอ) ออกหมายเรียกและอายัดบัญชี ธนาคารเนื่องจากไปขึ้นเวทีที่ กปปส. ว่า การดำเนินการ ของตนทำตามสิทธิในฐานะประชาชนคนไทย ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ แม้เคยทำหน้าที่บนเวที แต่ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย ดังนั้นทั้งดีเอสไอและ ธนาคาร ไม่มีสิทธิจะมาอายัดหรือดำเนินการใดๆ กับ บัญชีของตน โดยจะขอตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง ถ้ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก็ต้อง ดำเนินการตามกฎหมายกับธนาคารและดีเอสไอต่อไป สำหรับการออกหมายเรียกบุคคลที่ไปร่วมชุมนุม กับกลุ่ม กปปส. นั้นเป็นความพยายามข่มขู่คุกคาม ขัดขวางไม่ให้ประชาชนไปร่วมชุมนุม เป็นความ คิดที่ผิดเพราะไม่เพียงประชาชนไม่กลัว แต่ยังเดิน หน้าตามความศรัทธาที่มีอยู่

★ อด “ธาริต” ใช้อำนาจขัด รธน.

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ดีเอสไอไม่มีอำนาจอายัด บัญชีทรัพย์สินหรือเงินในบัญชี แต่เป็นอำนาจของ คณะกรรมการ ปปง. นายธาริต เห่งดิษฐ์ อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถ้าสั่งใช้อำนาจเกิน ขอบเขตและขัดรัฐธรรมนูญ จึงขอให้ประชาชนและ สังคมจะคิดบัญชีกับนายธาริตในภายหลัง แต่ขอ เตือนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือ และ คนทรามมาว่า นายธาริตทำการโดยไม่ได้ปรึกษา ฝ่ายกฎหมายขององค์กร แต่เป็นการดำเนินการโดย พลการ จึงเปรียบเป็นการรวดน้ำมันลงบนกองเพลิง ดีเอสไอจะอายัดบัญชีแกนนำและนักวิชาการที่ไป ขึ้นเวทีตามปกติ ใช้อำนาจเกินขอบเขต ระวัง แก ประชาชนตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกรงว่าการ ชุมนุมในวันที่ 22 ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะเอาไม่อยู่

★ กสม. ห่วงสถานการณ์บ้านปลาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เรื่อง ความ ห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม เห็นว่าวันที่ 22 ธ.ค. นี้กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศนัดชุมนุมใหญ่ เพื่อยก ระดับการชุมนุมตามที่ต่างๆของกทม. กสม.เกรง ว่าสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าวอาจหมิ่นเหม่ที่จะ นำไปสู่ความไม่เข้าใจ และนำไปสู่ความรุนแรง ก่อ ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอให้ทุกภาค ส่วนโปรดพิจารณาดำเนินการดังนี้ กลุ่มผู้ชุมนุม ต้องชุมนุมด้วยความสงบและปราศจากอาวุธ ไม่ ก่อให้เกิดความรุนแรงภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพ ตามระบอบประชาธิปไตยและเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวที่เป็น ข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสร้างสรรค์ ช่วยให้สังคมเกิดความสันติ นอกจากนี้ รัฐบาล กลุ่ม ผู้ชุมนุม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องช่วยกันป้อง ปราม ระมัดระวัง และมีให้เกิดสถานการณ์อ่อนไหว ปราระบางที่หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรงใดๆ หวังว่า ทุกฝ่ายจะร่วมกันแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาด้วย เหตุและผล ขอให้ใช้สิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบ ของกฎหมาย

★ โพลคนกรุงชี้วิถีหลบความวุ่นวาย

วันเดียวกัน สวนสถิติโพลเผยผลการสอบถาม ความถี่เห็นของคนกรุงเทพฯ 1,240 คน กรณี

พฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ที่เปลี่ยนไปในยุคความ
รุ่งเรืองของบ้านเมือง พบว่าร้อยละ 91.55 ระบุการ
เมืองเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองรุ่งเรือง ไม่สงบ
สังคมแตกแยก แบ่งฝ่ายอย่างชัดเจน ร้อยละ 80.93
ระบุกิจกรรมเมืองขาดคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่
อำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัว ร้อยละ 76.29 ระบุ
ประชาชนนอกกรมมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองมากขึ้น ร้อยละ 74.38 ระบุไม่ควร
ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน ควรมีการตรวจสอบ
และบทลงโทษที่รุนแรง และร้อยละ 67.03 อยาก
ให้ยุติความขัดแย้งโดยเร็ว ทุกฝ่ายควรหันหน้า
พูดคุยกันอย่างสันติ เมื่อถามว่า 5 พฤติกรรมของ
คนกรุงเทพฯ ที่เปลี่ยนไปในยุคความรุ่งเรืองของ
บ้านเมือง ร้อยละ 86.90 ระบุต้องเลื่อนเวลาออกไป
ทำงานหรือไปเรียนให้เร็วขึ้น หลีกเลียงเส้นทาง
ที่รุดตืด ร้อยละ 78.41 สนใจและติดตามข่าวสาร
ทางการเมืองมากขึ้น มีวิจารณ์เผยแพร่ออกไปมาก
ขึ้น ร้อยละ 76.75 ทำกิจกรรมนอกบ้านน้อยลง
ลดการไปเที่ยว สังสรรค์ ร้อยละ 72.14 มีความเครียด
และวิตกกังวล ต้องหากิจกรรมหรือหาความบันเทิง
มาทดแทน และร้อยละ 62.55 ไม่แสดงออกทางการเมือง
หรือพูดคุยเรื่องการเมืองในที่สาธารณะ ระวัง
คำพูดมากขึ้น

★ ประสานบีทีเอสรับเหตุฉุกเฉิน

นพ.สามารถ ตันนอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการ
แพทย์ กล่าวถึงแนวทางในการวางแผนรับสถานการณ์
การชุมนุมใหญ่ของกลุ่ม กปปส. ในวันที่ 22 ธ.ค. ว่า
เนื่องจากจะมีการตั้งเวทีหลายจุดทั่วกรุงเทพฯ อาจจะ
ทำให้การจราจรติดขัด จึงประสานรถไฟฟ้ามหานคร
ในการขนย้ายและลำเลียงผู้ป่วยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
โดยเบื้องต้นได้ทำการประสานไว้ 3 สถานี ได้แก่
1. สถานีสนามเป้า ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลรามธิบดี และโรงพยาบาลเปาโล 2.
สถานีสุรศักดิ์ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเลิดสิน และ
โรงพยาบาลศิริราช และ 3. สถานีเอกมัย ส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาล
สิรินธร โดยจะมีรถพยาบาลฉุกเฉินประจำตามจุดและ
ใช้ทางด่วนในการขนย้ายผู้ป่วย

นพ.สุรินทร์กล่าวว่า สำหรับพื้นที่การชุมนุม

ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รับผิดชอบโดยแบ่งออกเป็น 7 โซน รับผิดชอบ
ได้แก่ สถานีภาคไทยกระทรวงสาธารณสุข สำนักการ
แพทย์ กรุงเทพมหานคร ขิริพยาบาล โรงพยาบาล
กรุงเทพ กระจายตามจุดต่างๆ และยังคงใช้แผน
ปฏิบัติการเอร์วัน 2 รับสถานการณ์เช่นเดิม

★ สั่งเพิ่มร้านอาหารรับมือ

สำหรับความเคลื่อนไหวกลุ่มกปปส.ที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันการชุมนุมเป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจาก
ประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดทยอยเข้า
พื้นที่ชุมนุม โดยเฉพาะที่มาจากภาคใต้ ต่างสพาย
กระเป๋าเป้และสัมภาระเตรียมมาพักค้างคืนพร้อม
ชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธ.ค. บางส่วนก็พกเสื้อกันหนาว
ด้วย เนื่องจากสภาพอากาศเริ่มเย็น แต่ระหว่างวันมี
แดดร้อนจึงมีการแจกร่มชายหาดขนาดใหญ่ตาก
สีส้มให้ผู้ชุมนุมกางป้องกันแสงแดดด้วย ส่วนร้านอาหาร
ครัวต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้รองรับผู้ชุมนุมนั้นไม่เพียงพอ
เพราะมีผู้ชุมนุมจำนวนมาก แคนนำจึงต้องสั่งให้มีการ
เพิ่มครัวอาหารขึ้นอีก

★ กปปส. โฉนดแห่ร่วม 2-3 ล้าน

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายเอกนิติ พร้อมพันธ์
โฆษก กปปส. แถลงว่าการชุมนุมวันที่ 22 ธ.ค. เป็น
การชุมนุมครั้งประวัติศาสตร์ ประเมินว่ามีคนร่วม
ชุมนุม 2-3 ล้านคน ซึ่งจะมีการเปิดเวทีใหญ่ 5 เวที
คือ เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยาม (หอศิลป์) แยก
อโศก สวนลุมพินี และแยกราชประสงค์ และมีเวที
ย่อยตามถนนสายหลัก 10 เวที คือที่ แยกสุรพงษ์
แยกราชเทวี แยกประตูน้ำ แยกเจริญผล แยกเพลินจิต
แยกหัวลำโพง แยกสามย่าน แยกบางรัก แยกคลองเตย
และแยกทองหล่อ โดยเวทีทั้งหมดเริ่มตั้งแต่คืน
วันที่ 21 ธ.ค. และเริ่มใช้เวทีช่วงเช้าวันที่ 22 ธ.ค.
เปิดเวทีเป็นทางการเวลา 13.00 น. ขณะที่นายสุเทพ
เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. จะเดินสายร่วมทุก
เวที คาดว่าจะชุมนุมต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 23 ธ.ค.

★ จ่อป่วนสนามกีฬาเวสน์

นายอิสสระ สมชัย แกนนำ กปปส. กล่าว
ปราศรัยบนเวทีว่า วันที่ 22 ธ.ค. ช่วงเช้าจะมีผู้ชุมนุม

★ คปท.เก็บแรงรอชุมนุมใหญ่

ด้านบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 21 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการชุมนุมยังคงเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่จับกลุ่มพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยช่วงบ่ายเริ่มมีกลุ่มมวลชนจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจากภาคใต้ทยอยเดินทางเข้ามาจับจองพื้นที่ปักหลักปักค้างรอเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 22 ธ.ค. นายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสานงาน คปท. กล่าวว่า ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ แต่จะเป็นการปักหลักรอมวลชนที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าในวันที่ 22 ธ.ค. อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 24 ธ.ค. นี้ ตนจะเดินทางไปให้ปากคำกับ ปปช. ในประเด็นที่เคลียร์เรื่องให้ตรวจสอบ ส.ส. และ ส.ว. ๓๒ คน ที่ลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่ มา ส.ว.

★ ปักขีโต้เฮโลเข้ากรุงได้รัฐบาล

ทางด้านความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่จะมาร่วมชุมนุมกับ คปท. นั้น เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 20 ธ.ค. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตสมาชิก คปท. จ.ภูเก็ต จำนวนหนึ่งพร้อมสัมภาระรวมตัวกันขึ้นรถบัสและรถตู้จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่กรุงเทพฯ โดยนายธีรวุฒิ ศรีตุลาภิรมย์ รองประธาน คปท. จ.ภูเก็ต กล่าวว่า กลุ่ม คปท. ภูเก็ตจัดให้มีการเดินทางไปร่วมสมทบกับการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพฯ จำนวน 2 เที่ยว คือ วันที่ 20-21 ธ.ค. ซึ่งวันที่ 20 ธ.ค. ได้จัดรถบัส 1 คันและรถตู้อีก 2 คันอำนวยความสะดวกส่วนในวันที่ 21 ธ.ค. ได้จัดเตรียมรถบัสอีก 3 คัน แต่บางส่วนเดินทางไปล่วงหน้าแล้วด้วยรถส่วนตัว ส่วนที่ไม่ได้ร่วมสมทบที่กรุงเทพฯ จะมีการนัดรวมตัวใหญ่ในวันที่ 22 ธ.ค. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตและออกไปตามถนนสายต่างๆ จากนั้นในเวลา ๑๘.๐๐ น. จะนำขบวนรถเคลื่อนจากตัวไปยัง โศภนระพม่าหรือ โศภนกลางชนะศึก อ.ถลาง ซึ่งเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ในอดีตห้ามเทพกษัตริ์หัวศรีสุนทร (ข่ามุก-ข่าจัน) เคยเอาชนะข้าศึกพม่ามาแล้ว เพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์ถึงชัยชนะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ จ.ตรัง กลุ่ม คปท. ได้จัดเตรียมรถทัวร์และรถตู้ เพื่อให้ประชาชนที่ประสงค์จะร่วมเดินทางไปชุมนุมที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางโดยรถไฟ และนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปร่วมชุมนุมด้วยตัวเอง นอกจากนี้ผู้ชุมนุมได้ออกเดินทางรถกระบะไปรอบเขตเทศบาลนครตรัง เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่ไม่ได้เดินทางไปชุมนุมที่เวทีใหญ่ถนนราชดำเนินให้ออกมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดตรังในวันที่ 22 ธ.ค. แทน เพื่อเคลื่อนไหวเป็นเวทีชุมนุมไปกั้นทางกรุงเทพฯ โดยทางแกนนำคาดว่าจะมีคนออกมาร่วมชุมนุมไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน

★ กระบี่รถบัส-รถตู้ไม่พอกน

ทางด้าน จ.กระบี่ มีกลุ่ม คปท. กระบี่ มารอขึ้นรถบัส รถตู้โดยสาร ตามจุดต่างๆ จำนวนมาก แต่บางคนต้องผิดหวัง เพราะรถไม่เพียงพอต้องรอรถที่ยาวต่อไป ตลอดทั้งวันมีรถทยอยมารับส่งผู้ที่ติดค้างอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นมีประมาณ ๕๐ คัน เดินทางไปร่วมชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร โดยนายป้อมเพชร สุคนธ์ภินิษฐ์ แกนนำ คปท. จังหวัดกระบี่ และรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เปิดเผยว่าผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพฯ ขอให้มาร่วมชุมนุมกับเวทีชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อต่อสู้อำนาจรัฐบาลได้เช่นกัน

★ นครฯ เหม่า 10 โบกี้มุ่งราชดำเนิน

ขณะที่ จ.สตูล กลุ่มมวลชนด้านระบอบทักษิณหลายร้อยคนแห่ขึ้นรถที่บริเวณหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองหรือวัดป่าช้างจีน ในเขตเทศบาล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล เพื่อไปร่วมชุมนุมกับกลุ่ม คปท. ที่ กทม. ร่วมโค่นระบอบทักษิณ มีบางส่วนทยอยเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. อย่างไรก็ตาม มีประชาชนเดินทางมาร่วมเวทีที่ กทม. มากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เมื่อเวลา ๑๘.๐๐ น. ที่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่ม คปท. นครศรีธรรมราช เหม่าตู้โบกี้รถไฟขบวนรถเร็ว นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ ประมาณ 10 โบกี้ เพื่อเดินทางมาร่วมชุมนุมที่กรุงเทพฯ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

มีการห้อยสายธงชาติ นกหวีด โปกศรีระด้วยผ้า ธงชาติเกือบทุกคน รวมทั้งที่บริเวณข้างคูโบก็มีการ นำธงชาติผืนใหญ่มาติดไว้ด้านข้างด้วยเมื่อถึงกำหนด เวลาขบวนรถไฟออกจากสถานีกลุ่ม กปปส.นคร- ศรีธรรมราช ได้มีการเป่านกหวีดส่งสัญญาณดังลั่น สถานีรถไฟ นอกจากนี้ในวันที่ 22 ธ.ค. จะมีกิจกรรม ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอีก ครั้งหนึ่ง เพื่อเคลื่อนขบวนดาวกระจายตามถนน ต่างๆในเมืองนครศรีธรรมราช

★ภาคใต้ 19 องค์กรทมนุญปฏิรูปก่อน กอต.

วันเดียวกันที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเวลา ๒.๐๐ น. ที่บริเวณหาดทรายแก้วภายในวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ภาสึเคเรือ ข่ายนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาและประชาสังคม ภาคใต้ 19 องค์กร ร่วมอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการ เลือกตั้ง นำโดยนายเลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนัก วิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นคร- ศรีธรรมราช โดยเนื้อหาแถลงการณ์ดังกล่าวต้องการ ให้คนไทยหาทางออกร่วมกัน แต่ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขคนทุกกลุ่มจะต้องโค้นัด้มระบอบทักษิณและ ร่วมกันปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง หรือมเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกดดันให้ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี พ้นจากรัฐบาลรักษาการ

★แดงอุดรฯรณรงค์เลือกตั้ง

อีกด้านหนึ่งที่ จ.อุดรธานี เมื่อเวลา 14.๐๐ น. นายขวัญชัย สาราคำ ประธานชมรมคนรักอุดร และ คนรักภาคอีสาน 20 จังหวัด นัดรวมพลคนเสื้อแดง เพื่อเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ.2557 โดยมีคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่ง โดยนายขวัญชัยเดิน นำขบวนมุ่งหน้าไปตลาดบ้านแก้ว เชิญชวนประชาชน ชาว จ.อุดรธานี ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมกันนี้ ยังมีการปราศรัยโจมตีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. และก่อนที่ขบวนจะไปจบลงที่ ศาลหลักเมืองอุดรธานีสนามทุ่งศรีเมืองเพื่อรอต้อนรับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมากราบ ศาลหลักเมืองอุดรธานี

★บุรีรัมย์ค้านระบอบทักษิณ

ที่ จ.บุรีรัมย์ กลุ่ม กปปส.บุรีรัมย์จำนวนหนึ่ง รวมตัวกันชุมนุมบริเวณหน้าโรงพยาบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งถือธงชาติไทย ป้าย ข้อความต่างๆโจมตีรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อต่อต้านระบอบทักษิณจากนั้นได้ เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมชุมนุม โดยแห่ไปรอบตลาดเทศบาลเมืองนางรอง ตลอด เส้นทางมีประชาชนออกมาโบกมือและปรบมือให้ กำลังใจ มอบเงินช่วยเหลือ ซึ่งตัวแทนกลุ่ม กปปส. บุรีรัมย์ระบุว่าได้จัดเตรียมรถบัสและรถตู้ไว้จำนวน หนึ่ง เพื่อรองรับผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส.ที่กรุงเทพฯ

★ศิษย์เก่าจุฬาฯบริจาค 3 แสน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชุมนุมกลุ่ม กปปส. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตั้งแต่ช่วงเย็นมีประชาชน ททยอยเข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากจนเต็มพื้นที่ตั้งแต่ แยกผ่านฟ้าใต้ถึงแยกคลองวัว และเมื่อเวลา 19.45 น. นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย รุ่น 30, 32, 36 นำโดยนายปริชา ศรี- อัครกุล อดีตประธานรุ่น 32 ขึ้นบนเวทีมอบเงิน จำนวน 327,๐๐๐ บาท สนับสนุนการชุมนุม ภายหลัง จากที่เดอะไอส์แลนด์บัญชีเงินบริจาค “ครีวราชดำเนิน” โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. เป็น ผู้รับมอบเงินดังกล่าว ขณะที่ น.ส.อัญชลี ไพรีรัก เครือข่าย กปปส. ประกาศบนเวทีเชิญชวนประชาชน ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารทุกแห่งในวันที่ 23 ธ.ค. เพื่อตอบโต้รัฐบาลและดีเอสไอที่สั่งอายัดบัญชี ของแกนนำและบัญชีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการชุมนุม

★“เทือก” ย้ำรัฐบาลหมดความชอบธรรม

จากนั้นนายสุเทพปราศรัยว่า ไปเดินสี่ลมและ เขาวราชเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ได้เงินบริจาค 7 ล้านบาท ที่เรานัดหมายชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธ.ค.นั้น เป้าหมาย สำคัญที่สุดคือไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ต้องมาชุมนุมไล่ เพราะพูดจ่าไม่ฟัง คือเหวอเกิน เวอกปไรยให้ฟัง 2 เคือนแล้ว บอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ หมดความชอบธรรมทั้งด้านกฎหมายและหมดความ ชอบธรรมทางการเมืองถ้าเป็นพระก็ปราศจากแล้ว ต้อง

เอาผ้าเหลืองออกแต่แกก็ไม่ฟัง เป็นรัฐบาลเดียวในโลกที่หน้าด้าน ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ นั่นคือไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังพยายามวิโรธกรรมให้ พ.ศ.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ออกกฎหมายให้คนทุจริต โกงบ้านกินเมือง แต่รัฐบาลนี้ทำเพราะนายกฯ เป็นน้องสาวนักโทษหนีคดี 2 เรื่องนี้เพียงพอที่จะพิพากษาว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ เหมลชอบธรรมที่จะเป็นรัฐบาล

★ นัดชุมนุมด้านเลือกตั้ง

นายสุเทพกล่าวว่า เชื่อว่าจะมีพี่น้องมิถุนายนวันออกมาชุมนุมได้รัฐบาล นอกจากนี้เหตุที่ได้ น.ส. ยิ่งลักษณ์แล้ว เราต้องการยืนยันคนทั้งประเทศให้เข้าใจเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน ต้องการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงแล้ว ค่อยเลือกตั้ง “เราอธิบายมันก็แก้ังไม่เข้าใจ ยืนยันว่าเลือกตั้งไม่ได้ ต้องปฏิรูปประเทศก่อน ไม่งั้นพวกมึงก็กลับมาขี่คอพวกกูอีก ไม่ต้องมาตีสำนวนเรื่องกฎหมาย กูมีคืนประชาชนได้มึงออกไป ไม่เอาเลือกตั้งจนกว่าปฏิรูป ไม่ใช่เราต่อต้านการเลือกตั้ง ถ้าปฏิรูปแล้วก็เชิญเลือกตั้งให้เหลนกันไปเลย ที่แรก กกค.ออกมาแถลงเหมือนจะเลื่อนเลือกตั้ง แต่พอ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปพบ ก็เปลี่ยนใจ ดังนั้นเราจะพาพี่น้องเราไปประท้วงเลยนัดหมายล่วงหน้า หลังชุมนุมใหญ่ 22 ธ.ค.ก็เตรียมตัวไปประท้วงคัดค้านที่หน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดงเพื่อให้เห็นว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งต้องปฏิรูปก่อน”

★ ปลุกมือสาวบุกบ้านนายกฯ

นายสุเทพกล่าวว่า รัฐบาลหวังจะให้เราชุมนุมเหนื่อยและเลิกไปเอง และมันใช้กฎหมายอุบาหวิธียัดบัญชีเราหมดหวังจะให้กลับบ้านยึดบัญชีได้ ยิลไปเพราะเงินมวลมหาประชาชนมีเยอะมาก พวกกูสู้มึงได้เป็นปีไม่มีถอย วันที่ 22 ธ.ค.ตนจะไปตั้งถนนเวียนใหญ่ พาคนฝั่งธนฯ ไปร่วมเอาที่สวนลุมพินี จากนั้นไปขึ้นเวทีใหญ่ทั้ง 5 แห่ง และมาจบที่เวทีราชดำเนินเพื่อปราศรัยกับพี่น้อง วันที่ 22 ธ.ค.ตนูกแน่นอน จะเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทย จะมีพี่น้องทั่วสารทิศมาแสดงพลังร่วมกับคนกรุง เพื่อไล่ยิ่งลักษณ์ออกจากรักษาการนายกฯ เเวทีทุกแห่งเราจะให้ประชาชนบริหารกันอย่างเสรี ใครอยากพูดก็ขึ้นเวที อยากเปิดเวทีตอน 5 โมง หรือ 2 ยาม ไม่มีใครว่าเพราะประชาชนมีโอกาสแสดงความเป็นเจ้าของ ถิ่นนี้สำหรับศุภภาพสตรีก็ไปเยี่ยมนายกฯเอาดอกไม้ไปเยี่ยมไปฝากให้ออกไปได้แล้วอย่างไรก็ตาม ยืนยันทุ่มเทชีวิตจิตใจไม่มีท้อถอยอ่อนข้อ จนกว่าเราจะประสบชัยชนะด้วยมือของเรา หลังปราศรัยจบ นายสุเทพพร้อมแกนนำกลุ่มปปส.ได้ตีกลองสะบัดชัยด้นกลองรบ

มือบเคินปิดกรุงครึ่งวัน 18เวท็ไ้เ่ง

สุเทพปราศรัยหลัง18น. 'ธาริต'ยันอำนาจายัด เล็งสอบผู้บริจาคนุมน

'สุเทพ'นำมวลชนเคลื่อนทั่ว กทม. ลั่นปิดกรุงเทพฯ ครึ่งวัน มั่นใจยอดผู้ชุมนุมมากกว่า 9 ล้านฯ พท.ปิด เสนอนายกฯใช้'กฎอัยการศึก'คุมมือบ เย้ยเลขาฯ กปปส.เดินขอเงิน

พท.ปิดชงใช้'กฎอัยการศึก'

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงถึงกระแสข่าวในสังคมออนไลน์ว่า พท.จะเสนอ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ประกาศใช้กฎอัยการศึก เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยกรณีคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) จะเคลื่อนขบวนใหญ่ในวันที่ 22 ธันวาคม ว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง น.ส.ยิ่งลักษณ์กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น ยึดหลักดำเนินการตามกฎหมาย

นายอนุสรณ์กล่าวว่า รัฐบาลขอให้ทุกฝ่ายอดทน ไม่ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บางส่วนต้องการให้เกิดสถานการณ์รุนแรงรัฐบาลควบคุมไม่ได้ วันนี้เจ้าหน้าที่ขอให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาฯ กปปส. หดแรง แผลวไปเอง การแสดงพลังแต่ละครั้งในระยะหลัง คนน้อยลงเรื่อยๆ กปปส.อย่าประเมินเข้าข้างตัวเอง การสร้างกระแสข่าวโซเชียลเน็ตเวิร์ก

ลักษณะนี้มีมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ติดตามสื่อแบบนี้ต้องระมัดระวัง เพราะเจตนาในการสร้างกระแสข่าวนี้เพื่อเรียกคนให้มาเต็มในวันที่ 22-23 ธันวาคม

เหน็บ'สุเทพ'เดินขอเงิน

นายอนุสรณ์ยังกล่าวถึงกรณีนายสุเทพปราศรัยบนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงหนึ่งว่า มีคนเอาเงินมาให้จำนวน 7-8 ล้านบาท พร้อมทั้งระบุว่าหากนายกฯไม่เลื่อนการเลือกตั้งจะได้เห็นฤทธิ์ กปปส. ว่านายสุเทพยิ่งพูดมาก ยิ่งพลาดมาก เข้าตัวเอง เกิดอาการหลงเสียงเฮ หลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล การเดินที่ จ.สุราษฎร์ธานี และถนนเยาวราชนั้นต่างกับเดินที่ จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น

"วันนี้สภาพเสียล้นว่ามีใครร่วมขบวนบ้าง และแรงจูงใจที่ชวนคนมาเดินป่วนเมือง สร้างความวุ่นวายไม่จบสิ้นนั้น ที่แท้เพราะอยากหารายได้ เดินเพื่อขอเงิน ถือเป็นเวรกรรมของประเทศที่คนพวกนี้ทำให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศอย่างประเมินค่าไม่ได้ เงินที่ได้มาเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบ้านเมือง" นายอนุสรณ์กล่าว และว่า พท.ต้องขอบคุณนายสุเทพที่โดนแจ้งข้อหา

กบฏแล้วยังเดินลอยหน้าลอยตาในบ้านเมือง ทำให้คณะเนนิมของ พท. ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดีขึ้น

'องอาจ' ลั่นฟ้องดีเอสไอ

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงว่า ได้ทราบข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ เตรียมที่จะออกหมายเรียกและอายัดทรัพย์สิน หากเป็นจริงพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด ยืนยันว่าการเข้าร่วมชุมนุมกับ กบปส. เป็นการใช้อิทธิพลพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ในการชุมนุมอย่างสงบ สันติ ปราศจากอาวุธ ไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อหลักกฎหมาย

"ขอย้ำว่า ดีเอสไอไม่มีสิทธิที่จะอายัดทรัพย์สินของผมและบุคคลอื่น โดยเฉพาะเงินฝากธนาคาร ธนาคารการค้าแล้วดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินของผม ก็จะต้องดำเนินการฟ้องร้องกับธนาคารดังกล่าว รวมถึงดีเอสไอด้วย" นายองอาจกล่าว และว่า ความพยายามออกหมายเรียกและอายัดทรัพย์สินผู้ชุมนุมถือเป็นการข่มขู่ผู้ชุมนุม ลิดรอนการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญให้ประชาชนหวาดกลัว แต่ดีเอสไอคาดการณ์ผิด เพราะยังทำให้มีคนนำเงินสดมาบริจาคเป็นจำนวนมาก

'ชาติ' ยืนยันมีอำนาจอายัด

นายชาติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงอายัดบัญชีทรัพย์สินแก่นาง กบปส. ว่าดีเอสไอ ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนการดำเนินการคดีที่ใช้ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ มาตรา 24 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใช้ในการพิสูจน์ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหา นั้นได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองอย่างไรบ้างและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร ที่ผ่านมาดีเอสไอได้ใช้อำนาจตามมาตรา 24 ในหลายคดีที่เป็นคดีพิเศษ เช่น คดีแชร์ลูกโซ่ คดีฉ้อโกง รวมถึงคดีการทุจริตการรับประมูลการก่อสร้างโรงพัก 396 แห่ง

นายชาติกล่าวว่า คดีความผิดเกี่ยวกับการชุมนุมของ กบปส. นั้น แกนนำได้ถูกศาลอาญาออกหมายจับ เนื่องจากให้การชุมนุมเข้าข่ายกระทำความผิด เช่น การปลุกระดมไม่ให้เสียภาษี บุกยิงปลุกปั่นให้ประชาชนกระด้างกระเดื่อง บุกรุกสถานที่ราชการ จนกระทั่งนำไปสู่การออกหมายจับกุม และเมื่อ

คณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ ดีเอสไอ ก็ใช้มาตรการและเครื่องมือตามอำนาจ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ

ชี้มาตรการยังน้อยกว่าแดง

"มาตรการอายัดบัญชีทรัพย์สินเป็นอำนาจของดีเอสไอ สามารถดำเนินการได้ ไม่เกี่ยวข้องกับ ปปง. เพราะการอายัดครั้งนี้ทำตามกฎหมายดีเอสไอ ไม่ใช่กฎหมาย ปปง. ที่จะใช้อายัดกับมูลฐานความผิดเท่านั้น" นายชาติกล่าว และว่า ส่วนการบริหารการเงิน 1 ล้านบาท บนเวที กบปส. นั้น พนักงานสอบสวนจะพิจารณาเรื่องเจตนาเป็นหลัก หากมีเจตนาชัดเจนที่ต้องการสนับสนุนการกระทำความผิด คงหนีไม่พ้นที่จะเรียกมาสอบสวน

นายชาติกล่าวอีกว่า เมื่อครั้งการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินเข้าไปดำเนินการในหลายส่วน และมาตรการอายัดทางบัญชีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ามาใช้เพื่อ

"การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ จะมีการนองเลือด ผมคิดว่าถ้ามีกลไกที่เลื่อนออกไปได้ น่าจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้มากกว่า" นายเจษฎ์กล่าว

จากคนกรุงทิ้งธงนำปชต.

นายเอกชัยกล่าวว่า กรณีสภาพประชาชน ต้องกระทำผ่านการแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ไปเลือกตั้งกันเถิด แต่งานแรกของ กกต. ตกลงมากคือ พยายามเลื่อนการเลือกตั้ง

นายสมบัตินกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทิศทางทางการเมืองบนถนน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เชื่อว่าไม่สำเร็จ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะชนะ และสิ่งที่ กบปส. เสนอเป็นเพียงกล่องเปล่า ไม่มีเนื้อในว่ารูปแบบ รายละเอียดของสภาประชาชนเป็นอย่างไร ทั้งนี้ เห็นด้วยอยู่ไม่น้อยกับสภาประชาชน แต่วิธีการต้องผ่านกระบวนการที่ยอมรับได้ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในที่นี้เอา "เลือกตั้ง" ไม่เอา "เทือกตั้ง" เพราะประชาธิปไตยในสังคมไทยลงลึกมากแล้ว

"ไม่เข้าใจว่าคน กทม. ที่เคยผ่านประสบการณ์และร่วมกันต่อสู้ในเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีต เคยถือธงนำประชาธิปไตย ทำไมวันนี้สูญเสียความเชื่อมั่นที่เคยมีอยู่เดิม หรือว่าคนพวกนี้ไม่เคยเชื่อมั่นมาก่อน หรือการสูญเสียความเชื่อมั่นมาจากคุณภาพทางการเมืองไม่เคยอยู่ในระดับที่ยอมรับได้" นายสมบัตินกล่าว

'สุราษฎร์-นครศรีฯ'เข้ากรุง

ด้านการเคลื่อนไหวของ กปปส.ในจังหวัดต่างๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีการนัดหมายรวมตัวขึ้นรถบัสเดินทางเข้าร่วมชุมนุมที่ กทม. โดยกำหนดจุดนัด เช่น ที่ถนนหน้าศาลากลางจังหวัด, อ.พุนพิน ที่ลานจอดรถสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออป) รวมทั้งที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี และสนามบินสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้รถไฟทุกขบวนและเครื่องบินโดยสารเต็มทุกเที่ยว

ทั้งนี้ ที่ อ.เกาะสมุย มีประชาชนประมาณ 400 คน รวมตัวที่ลานจอดรถเทียบเรือหน้าทอน ขึ้นรถตู้จำนวน 15 คัน และรถบัสปรับอากาศ 3 คัน โดยเหมาเรือเฟอร์รี่เที่ยวแรกเวลา 05.00 น. ข้ามฟากมายฝั่ง อ.ดอนสัก มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ขณะที่ยังอีกส่วนนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางตามไปจำนวนมาก

ที่ จ.นครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่ายนักวิชาการนักเรียน นักศึกษาและประชาสังคมภาคใต้ ประกอบด้วย 19 องค์กร นำโดยนายเลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมตัวบริเวณหาดทรายแก้ว ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง จากนั้น พวกกันเดินทางเข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส.ที่ กทม.

อุดรติดขัดจัดบัส60คันขนคน

นายอภิชัย มณีนูตร หรือ "เกษตรอ้อ" แกนนำสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยชัยนาท กล่าวว่า สภาประชาชนชัยนาทได้หารือและลงความเห็นว่าจะต้องการตัดหน้าเลี้ยงของกลุ่มผู้ชุมนุม โดยตอนนั้นใช้คำสั่งว่า ห้ามกระทำธุรกรรมทางการเงินด้วยซ้ำ และส่งผลให้กลุ่มคนกว่า 300 ราย ต้องถูกอายัดบัญชีกว่า 1,000 บัญชี จากนั้นมีการเรียกกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้สนับสนุน เข้าไปสอบปากคำที่ศูนย์อำนาจการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เมื่อสอบปากคำเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งล่อล่อด้วยบัญชี ไม่ใช่เรียกมาสอบถามก่อนและพิจารณาว่าจะอายัดหรือไม่

รมว.ยุติธรรมย้ำอำนาจดีเอสไอ

นายชัยเกษม นิติสิริ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงภายหลังการประชุมศูนย์อำนาจการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ว่า ในส่วนของการดำเนินคดีนายสุเทพและพวก ในคดี

ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองนั้น ยืนยันว่า ดีเอสไอมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดี ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะให้การดำเนินคดีนายสุเทพและพวก เป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมตามขั้นตอนของกฎหมาย และพร้อมสนับสนุนการทำงานของข้าราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกกุสสถานี่ราชการสำคัญหลายแห่ง ตำรวจมีความพยายามในการควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ด้วยความอดทนอดกลั้น และในสถานะที่กำกับดูแลการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้การชุมนุมทางการเมืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย

สภาหน้าโดมเสวนาทางออก

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต กลุ่มสภาหน้าโดม จัดเสวนา "สภาประชาชน ทางออกหรือทางตัน?" ที่ห้อง 206 อาคาร บร.1 มีนายเจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม นายเอกชัย ไชยนุวัติ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บ.ก.ลายจุด ร่วมเสวนา

นายเจษฎ์กล่าวตอนหนึ่งว่า หากต้องการคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองเสนอง่ายๆเลยว่า 1.รัฐบาลลาออกจากการรักษาการ ถ้าชอบด้วยกฎหมายก็เลือกการเลือกตั้ง หากไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 สอดคล้องกับมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ แล้วโยนกลับไป กปปส.ว่าจะทำอย่างไรต่อ 2.เลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ แต่ต้องทำสัญญา 3 อย่างคือ พรรคการเมืองทำสัญญาความร่วมมือภาคประชาชน, พรรคการเมืองและผู้สมัครทำสัญญากับประชาชนทุกคนว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อทุกพรรคเป็นฝ่ายค้าน หรือฝ่ายตรวจสอบ ส.ส.เขตเป็นฝ่ายเสนอในสภาผู้แทนราษฎร เหมือนฝ่ายค้านและรัฐบาลทั่วไป ครม. หรือนายกรัฐมนตรี ต้องเลือกมาว่าใครเป็นนายกฯ ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับสภาฯ เหล่านี้เป็นสภาประชาชนรูปแบบหนึ่ง เป็นรัฐบาลแห่งชาติรูปแบบหนึ่ง

จะนำมวลชนเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับ กปปส.ที่ กทม.ในวันที่ 22 ธันวาคมด้วย โดยจัดรถบัสขนาด 60 ที่นั่งไว้

2 คัน รับมวลชน 2 จุดคือ หน้าธนาคารกรุงไทย ถนน
คงธรรม และหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ถนนลูก
เสือ นอกจากนี้ ยังจัดรถตู้ไว้อีก 5 คัน จุดที่หน้า
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ถนนพหลโยธิน รถเที่ยวแรก
เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. และหากมวลชนเต็มทั้ง 5
คันยังสามารถจัดรถเพิ่มได้อีกไม่จำกัด

นายโชติมส์สุดคุณ เลขาธิการระยะไกล แกนนำ
“เวทีประชาชนคนอุดรติดัดเลือกข้างเพื่อประโยชน์
ประเทศ” กล่าวว่า นอกจากตั้งเวทีเพื่อให้ประชาชน
อุดรติดัดได้แสดงออกทางการเมืองแล้ว ยังได้ตั้งตู้
เพื่อบริจาคเงิน เพื่อนำไปมอบให้นายสุเทพที่ กทม.

‘สุเทพ’ชวนคนฝั่งธนบุรีร่วม

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. แถลง
ที่เวทีราชดำเนินว่า คาดว่าจำนวนผู้ชุมนุมวันที่ 22
ธันวาคม จะมากกว่าวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา โดย
จากการเดินรณรงค์ 2 วันที่ผ่านมา แสดงให้เห็น
ว่าประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ ต้องการให้มีการ
ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง และไม่ต้องการรัฐบาล
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

“การชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ จะเริ่มทำกิจกรรม โดยไปวงเวียนใหญ่
เพื่อเชิญชวนและระดมมวลชนจากฝั่งธนบุรีให้เคลื่อน
ขบวนมาสมทบที่เวทีสีลมและสวนลุมพินี จากนั้นจะ
ไปเยี่ยมทุกเวทีใหญ่ ก่อนกลับมาย่านแถลงการณ์
ปราศรัยครั้งสำคัญที่เวทีราชดำเนิน ภายหลังเคารพ
ธงชาติ เวลา 18.00 น.” นายเอกนัฏกล่าว

‘สุเทพ’สั่งปิดกรุงเทพฯครึ่งวัน

ต่อมาเวลา 20.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
เลขาธิการ กปปส. ปราศรัยบนเวทีตอนหนึ่งว่า การชุมนุม
ใหญ่ วันที่ 22 ธันวาคม มีเป้าหมาย โดยเป้าหมาย
แรกคือ ไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์พ้นจากนายกรัฐมนตรีรักษา
การ 2.ต้องการยืนยันให้คนทั้งโลกได้เข้าใจว่า เจตนา
ของประชาชนต้องการให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือก
ตั้ง หากทำเสร็จปีครึ่งประชาชนจะไปเลือกตั้ง คืน
อำนาจให้ประชาชน ส่วนตนจะกลับบ้าน และ 3.ฝาก
บอกข้าราชการทั้งหมดว่า รัฐบาลไม่มีความชอบธรรม
ควรจะย้ายมออยู่ข้างประชาชน จึงจะปฏิรูปประเทศได้

“การชุมนุมวันที่ 22 ธันวาคม เรามีการตั้งเวที
ตามจุดต่างๆ รวม 18 เวที โดยให้ตั้งเวทีกลางถนน
ปิดกรุงเทพฯรวมทั้งครึ่งวัน และขอให้ไม่ต้องเอารถ
มา ให้เดินหรือขึ้นรถไฟฟ้า เพราะถนนไม่มีพื้นที่ให้
รถวิ่ง จะกลายเป็นถนนคนเดินทั้งหมด เราจะกระจาย

คนของเราอยู่ตามเวทีต่างๆ ให้เปิดปราศรัยได้เต็ม
ที่ จะปิดก็มองก็ได้ ส่วนสุภาพสตรีไปเยี่ยมนายกฯที่
บ้าน ไปแบบนินๆ เอาดอกไม้กับนกหวีดไปฝาก เรา
จะยึดหลักสงบสันติ ไม่มีอาวุธ ไม่มีอาวุธรุนแรงใดๆ
เกิดจากพวกเรา เพราะเราต้องการเอาชนะแบบ
ชาวสะอาด” นายสุเทพกล่าว



‘เทือก’สังลุย ขวางวันสมัคร

**บุกสนาม
ไทย-ญี่ปุ่น
ตร.คุมเข้ม
เทือกยัน
เอง เตรียม
บุกสนามกีฬา**

ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง สนามที่รับสมัครเลือกตั้ง 23 ก.พ. ลั่นไม่ยอมให้มีเลือกตั้งก่อนปฏิรูปประเทศ ม็อบเตรียม 5 เวทีใหญ่ทั่วกรุง อีกคณะยกพลไปบ้านนาขาปู จีให้พ้นจากตำแหน่ง บก.จร.หวั่นถนนอัมพต 9 สาย ผบ.ตร.สั่งกำลังพลคุมเข้มหวั่นเกิดเหตุรุนแรง สมชัย ศรีสุทธิยากร เผยเตรียมประชุมหาแนวทางแก้ไข ชี้การขัดขวางการเลือกตั้งเข้าข่ายผิดกฎหมาย ส.ส.ปชป.โวยถล่มจารีตสั่งอายัดทรัพย์สิน เตรียมฟ้องรวบรวมทั้งธนาคารพาณิชย์ด้วย ขณะที่จารีตสวนทันควันมีอำนาจสั่ง เหตุปลูกปั่นให้เกิดความวุ่นวายยึดสถานที่ราชการ

★ สอ.รล.ให้ขรก.ทำงานเต็มที่

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ต.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ พร้อมด้วย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ปฏิบัติหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรี, และนายชัยเกษม นิติสิริ ปฏิบัติหน้าที่ รมว.ยุติธรรม แถลงข่าวถึงสถาน

การณ์การประชุมของกลุ่มคณะกรรมการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส.

นายสุรพงษ์เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 23 ต.ค.นี้ เป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะเปิดรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต่างๆ สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 โดยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย หรือ สอ.รล.ให้เป็นไปด้วยดี พร้อมย้ำให้ข้าราชการทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเคร่งครัด แต่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ตีความกฎหมายเข้าข้างตนเองและให้ร้ายการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้เกิดความเสื่อมเสีย และก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนทั่วไป

★ ยันดีเอสไอมีอำนาจรับคดีเทือก

พล.ต.อ.ประชาเปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ชุมนุมบุกคุกสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่ง ตำรวจพยายามในการควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย ด้วยความอดทนอดกลั้น และในฐานะที่กำกับดูแลการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้การประชุมทางการเมืองเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือก

ตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย

นายชัยเกษมเปิดเผยว่า ในส่วนของการดำเนินคดีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส.และพวก ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองนั้น ยืนยันว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ กับนายสุเทพ และพวก เนื่องจากมีกลุ่มบุคคลมา ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดี โดยยืนยันว่า จะให้การดำเนินคดีของนายสุเทพและพวก จะเป็นไปอย่างรอบคอบรัดกุมตามขั้นตอนของกฎหมาย และพร้อมสนับสนุนการทำงานของข้าราชการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

★ หัวหน้าจรจร 9 สายอัมพต

พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผบก.จร. แลกส่งถึงการเตรียมพร้อมด้านการจราจรในวันที่ 22 ธ.ค.ที่กปปส.จะตั้งเวทีหลายจุดในกทม.ชั้นใน โดยเวทีหลัก 5 จุด คืออนุสาวรีย์ชัยฯ แยกปทุมวัน แยกราชประสงค์ แยกอโศก และสวนลุมพินี เวทีย่อย 10 จุด ได้แก่ อรุณงษ์ ราชเทวี ประตูน้ำ เจริญผล เพลินจิต ทองหล่อ หัวลำโพง สามย่าน คลองเตย และบางรัก

พล.ต.ท.เรืองศักดิ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นห่วงว่าการชุมนุมอาจส่งผลกระทบต่อ การจราจรในเขตนครบาล โดยเฉพาะบก.น.1 , 5 และ 6 ที่อาจจะมีการสัญจรหนาแน่น และอาจถูกสื่อเป็นวงแหวน 2 วง ส่งผลกระทบต่อ การจราจรในถนนสายหลักๆ 9 สายหลัก คือ 1.ถนนสีลม 2. ถนนราชดำริ 3.ถนนราชปรารภ 4.ถนนเพชรบุรี 5.ถนนชิดลม 6.ถนนสุขุมวิท 7.ถนนพระราม 1 8.ถนนพญาไท และ 9.ถนนพระราม 4 ซึ่งถือเป็นสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจร

★ เตรียมส.ช่วยเหลือถูกเงิน

พล.ต.ท.เรืองศักดิ์กล่าวว่า ดังนั้นการจราจรอาจติดขัดหนาแน่น โดยมีความเป็นห่วงว่าการจราจรจะติดขัดเป็นวงแหวนตั้งแต่ราชประสงค์-ประตูน้ำ-ชิดลม-เพชรบุรี-

ปทุมวัน-ราชเทวี ยืนยันตำรวจจะจัดการการจราจรให้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมน้อยที่สุด และประชาชนสอบถามเส้นทางได้ที่ บก. 02 และแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วน 1197 ได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งได้เพิ่มตู้สายรองรับไว้แล้ว ทั้งนี้กรณีฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้าย มีคนเจ็บต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้ให้การช่วยเหลือพาส่งสถานพยาบาล 4 เครื่อง ส่วนกรณีที่เกิดเหตุทางออกจากรถอยู่บนถนนแล้ว สามารถ

ตรวจสอบการจราจรจาก 1197 แล้ว ยังตรวจสอบได้ทางเฟซบุ๊ก ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก. 02) และ ที่ www.trafficpolice.go.th

★ ระดมตร. 2 พันนายดูจร.

พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าวว่า เราระดมกำลังตำรวจจราจรกว่า 2,000 นาย เพื่อดูแลการจราจรในกรุงเทพฯ ในวันที่ 22 ธ.ค. โดยแบ่งเป็น 3 ชุด คือ 1.เจ้าหน้าที่ชุดแก้ไขและอำนวยความสะดวกการจราจรในเส้นทางที่มีการชุมนุมตั้งเวที 2.เจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหารถติดขัดและแก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน และ 3.ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริสำหรับดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป ในกรณีเจ็บป่วยและแก้ปัญหาารดเสีย อย่างไรก็ตามแนะนำประชาชนที่ไม่มี ความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงใช้รถใช้ถนนเข้ามาในกรุงเทพฯ ชั้นใน หรือพื้นที่ที่มีการชุมนุม แต่หากจำเป็นต้องเข้ามา ควรปรับแผนการเดินทาง ควรใช้รถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ ทั้งนี้ขออภัยประชาชนหากไม่ได้รับความสะดวกจากการปฏิบัติหน้าที่

★ กสม.แถลงหวังชุมนุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์แสดงห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 22 ธ.ค. โดย กสม.เกรงว่าสถานการณ์การชุมนุมอาจหมิ่นเหม่ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจ และนำไปสู่ ความรุนแรงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษย

ชน กสม.ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1.กลุ่มผู้ชุมนุมต้องชุมนุมด้วยความสงบ และปราศจากอาวุธ ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง ปฏิบัติตนภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2.สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และต้องเป็นการสร้างสรรค์ ช่วยให้สังคมเกิดความสันติ และ 3.รัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างต้องช่วยกันป้องปราม ระมัดระวังและทำหน้าที่มิให้เกิดสถานการณ์อ่อนไหว เพราะบางที่หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรงใดๆ และการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการสากล โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ

★ ชาติเผยแพร่เหตุดำเนินคดีแกนม็อบ

นายชาติ เพ็งคินธุ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กล่าวยืนยันดีเอสไอมีอำนาจสอบสวนดำเนินคดีพร้อมอาชั้บัญญัติแก่นำ กปปส.และนักวิชาการ เพราะการชุมนุมอ้างมองในบริบทเฉพาะการที่ผู้คนจำนวนมากมาชุมนุมเรียกร้องไม่ผิดตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่การกระทำของเฉพาะแก่นำหากมองเป็นรายคนเป็นความคิด เช่น พุดปลุกกระดมบนเวทีให้ประชาชนล้วงละเมิดกฎหมาย ให้อายุงาน ไม่เสียภาษี ให้รัฐบาลดำรง รัฐวิสาหกิจ หยุดปฏิบัติหน้าที่ การล้อมสถานที่ต่างๆ การไม่ยอมเลิกตั้งทั้งที่กฎหมายกำหนดวันแล้ว รวมถึงการนำฝูงชนไปปิดล้อมและบุกคุกสถานที่ราชการ สถานีโทรทัศน์จำนวนหลายแห่ง เหล่านี้ล้วนเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งต่างกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะต้องแยกส่วนของการกระทำบางคนกับผู้ที่มาชุมนุมมั่นคนละส่วนกัน ฉะนั้น ศาลอาญาจึงไม่เพิกถอนหมายจับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และให้ออกหมายเรียกแก่นำอีกจำนวนมาก มารับทราบข้อกล่าวหา ไม่เช่นนั้นหาก

ผู้ชุมนุมมาชุมนุมถูกกฎหมายแล้วคนในการชุมนุมจะทำอะไรก็คิดไปหมดจะไปแปลความอย่างนั้นไม่ได้ ต้องแยกส่วนกันว่าแก่นำไปทำอะไรในการชุมนุมเป็นความผิดเฉพาะตัว ส่วนการใช้อำนาจสั่งอาชั้บัญญัติชั้ณาการของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ 2547 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไว้แล้วขอยืนยันว่าดีเอสไอกระทำตามอำนาจหน้าที่

★ ปชป.ชูฟ้องดีเอสไอ-แบงก์

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงว่า ตนทราบข่าวว่าดีเอสไอเตรียมที่จะออกหมายเรียกและอาชั้ทรัพย์สิน ซึ่งตนมีทรัพย์สินอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพียงแห่งเดียว ดังนั้น หากเรื่องดังกล่าวเป็นจริงก็พร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด ดีเอสไอไม่มีสิทธิที่จะอาชั้ทรัพย์สินของคนและบุคคลอื่น โดยเฉพาะเงินฝากธนาคาร ซึ่งหากธนาคารดังกล่าวดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินของตน ตนก็จะดำเนินคดีฟ้องร้องกับธนาคารดังกล่าว รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

★ ม็อบล้นบุกไทย-ญี่ปุ่น 23 ธ.ค.

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.แถลงว่า วันที่ 22 ธ.ค. เวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. จะไปที่วงเวียนใหญ่ เพื่อเชิญชวนและระดมมวลชนจากฝั่งธนบุรีให้เคลื่อนขบวนมาสมทบที่เวทีสีลมและสวนลุมฯ จากนั้นจะไปเยี่ยมทุกเวทีใหญ่ ก่อนกลับมาอ่านแถลงการณ์ปราศรัยครั้งสำคัญที่เวทีราชดำเนินหลังเคารพธงชาติ

นายเอกนัฏกล่าวถึงกรณีที่น่ายอกฯ ระบุว่า จะตั้งสภาปฏิรูป แต่ขอให้เลือกตั้งก่อนว่า ขอย้ำว่าประชาชนออกมาแสดงเจตจำนงแล้วว่าการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง อีกทั้งได้รับการตอบรับจากหลายองค์กร ดังนั้น รัฐบาลต้อง

แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากรักษาการ

นายอิสสระ สมชัย แกนนำกปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีว่า ช่วงเช้าวันที่ 22 ธ.ค.จะมีผู้ชุมนุมบางส่วนไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรี และอีกหลายเวทีจะมีการชุมนุมทั่วกทม. ทั้งนี้สำหรับเวทีที่ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในเวลาประมาณ 24.00 น. จะเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปยังสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อดูหน้าคนที่อยากเลือกตั้งก่อนปฏิรูป เราไปแสดงเจตจำนงว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. 2557 จะเป็นการประท้วงแต่ไม่ขัดขวาง ยืนยันว่าไม่ปิดกั้นและไม่ได้ก่อความวุ่นวาย

ส่วนการชุมนุมของกลุ่มกปปส. นายอุทัย ยอดมณี แกนนำกปปส. ประกาศว่า ในวันที่ 22 ธ.ค. กปปส. จะเน้นปักหลักชุมนุมที่เวทีข้างทำเนียบเท่านั้นเพื่อเตรียมแผนงานการเคลื่อนไหวใหญ่เฉพาะกลุ่มในวันที่ 23 ธ.ค. ส่วนของรายละเอียดเรื่องเวลาและสถานที่ ทางแกนนำกปปส. กำลังอยู่ในระหว่างการประชุมหารือถึงบทสรุปแผนงานดังกล่าว

★ เฮลัน-ปชป. บอยคอต

เมื่อเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชุมนุมของกปปส. มีประชาชนร่วมชุมนุมกว่า 4,000 คน ขณะที่บนเวทีมีการแสดงดนตรี สลับการปราศรัยโจมตีรัฐบาล และเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมใหญ่ทุกจุดที่เตรียมไว้ในวันที่ 22 ธ.ค. นอกจากนี้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ กปปส. ประกาศบนเวทีว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติเอกฉันท์ไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งทุกเขตจังหวัดทั่วประเทศและจะมาต่อสู้ร่วมกับกปปส. ทำให้มวลชนเป่านกหวีดไชโยโห่ร้องแสดงความดีใจกันอย่างกึกก้อง ส่วนการจราจรโดยรอบติดขัดเป็นอย่างมาก รถโดยสารประจำทางหลายสายต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ

★ 'เจี๊ยะ-เสรี' นุกบ้านปู

ขณะที่บนเวทีชุมนุม โฆษกนัดแนะผู้ร่วม

ชุมนุมหญิงในวันที่ 22 ธ.ค. เวลา 09.00 น. ที่สะพานผ่านฟ้าฯ ให้มาร่วมขบวนเพื่อเคลื่อนไปกดดันน.ส.ยิ่งลักษณ์ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกฯ ที่บ้านพัก โดยขบวนจะมีจักรยานยนต์ 50 คัน รถคิดเครื่องขยายเสียงที่จะมีนางอัญชวลี ไพริริก นายเสรี วงษ์มณฑาคอยปราศรัย และรถบัสดำกว่า 60 คัน เพื่อบรรทุกผู้หญิง 4,000 คน โดยขบวนจะมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดินแดง ถ.พระราม 9 ถ.เอกมัย-รามอินทรา ก่อนเข้าสู่ ซ.โยธินพัฒนา 3 บ้านนายกฯ

★ ชีขวางเลือกตั้งผิดกฎหมาย

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้งกล่าวว่า มีความกังวลต่อกรณีที่ถูกกลุ่มกปปส. จะเคลื่อนขบวนมาที่ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีการชุมนุมพักค้างคืนหรือไม่ หากค้างถือเป็นเจตนาไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นโทษใหญ่ของกกต. ที่จะต้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาคาดว่าเร็วๆ นี้ กกต. จะเรียกประชุมด่วนแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและตัดสินใจในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าการหารือดังกล่าวจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้หรือไม่ เพราะหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปปฏิบัติงานได้ก็ทำอะไรไม่ได้ ทั้งนี้ ในการเคลื่อนขบวนของกปปส. หากมองในเชิงกฎหมายถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งในปัจจุบันคนไม่ได้กลัวกฎหมายอีกทั้งไม่ได้คิดว่าอะไรจะถูกอะไรผิดแล้ว

★ ผบ.ตร. สั่งคุมเข้มวันรับสมัคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. วิทยุสั่งการด่วนที่สุดวันที่ 21 ธ.ค. 56 ให้หน่วยควบคุมฝูงชน ทุกหน่วยทุกจุดปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. โดยให้ประกองสถานการณ์ในการชุมนุมไม่ให้มีเหตุการณ์รุนแรง ในช่วงก่อนวันสมัครรับ

เลือกตั้งส.ส. โดยในวันที่ 23 ธ.ค. 56 ที่มีการ

รับสมัครเลือกตั้ง มอบหมายให้ ผบช.น. รับผิดชอบดูแล ให้ตรวจสอบการ์ด และกลุ่มฮาร์ดคอร์ ที่พักบริเวณวัดโสมนัสฯ ต้องมีการตรวจสอบพิสูจน์ทราบให้ได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนและจับกุม และป้องกันการก่อเหตุรุนแรง ทั้งให้ฝ่ายกฎหมายควรต้องหามาตรการบังคับใช้กฎหมาย สืบสวนพวกให้การสนับสนุนหรือพวคนายทุนให้การสนับสนุนผู้ชุมนุมที่ทำผิดกฎหมาย

พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. ฐานะดูแลงานด้านความมั่นคง เปิดเผยถึงการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการชุมนุมบริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งจะเป็นจุดรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 23-27 ธ.ค.นี้ว่า สถานการณ์การชุมนุมในวันที่ 23 ธ.ค. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังไว้อยู่อย่างใกล้ชิด โดยจากการข่าวยังไม่พบว่าจะมีการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในวันดังกล่าว เพราะทางแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่า จะชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อย่างไรก็ตาม ในเวลา 21.00 น. ทาง พล.ต.อ.อดุลย์ จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยและตรวจเยี่ยมกำลังเข้า

หน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดงต่อไป

★ เทือกนำมือบขวางสมัครเลือกตั้ง

เมื่อเวลา 20.20 น. นายสุเทพขึ้นปราศรัยที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ว่า ยืนยันว่าเราจะไม่เลือกตั้งภายใต้กฎหมายกติกาเดิม จึงต้องปฏิรูปก่อน อย่างนี้อ้างว่ามีกฎหมาย จะมีก็มีไป แต่เรามีดินของประชาชนจะไล่ให้ออกไปอย่างกต.เมื่อเจอน.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าพบ ก็บอกจะเลือกตั้ง คังนั้นเราจะพาตีนของเราไปหาที่ เขาจะสมัครวันจันทร์นี้

“เขาอ้างกฎหมาย อ้างกฤษฎีกา เราไม่รู้จะอ้างอะไร ก็อ้างตีนของเรานี้ละครับ นัคหมายไว้เลยล่วงหน้า หลังนัคหมายชุมนุมใหญ่ เราจะได้ไปหน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เพื่อประท้วงว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง” นายสุเทพกล่าว



รเวทมือบอตกกรบ ไล่'ยั้งลักษณะ' 'ปู'ขงปฏิรูปคู่ขนาน2ปี

**"สุเทพ" ประกาศระดมพล
บุกบ้าน "ปู" มอบนกหวีด-
ดอกไม้ เปิด 15 เวทีทั่วกรุง
ไล่ นายกฯ พร้อมขอคนท้อ
น้ำเลี้ยง ด้าน "ยั้งลักษณะ" ปู
"ปฏิรูป" คู่ขนานเลือกตั้ง ให้
พรรคการเมืองทำลัสดยาบัน
ตั้ง "สภาปฏิรูปประเทศ" วาระ
2 ปี กกด.ให้ ตร.คุมเข้มผวา
ถูกปิดที่รับสมัคร "อัญชชะลิ-
นิตริธ" จวก "ธาริต" ลั่นบุก
ตีเอสไอ 23 ธ.ค.**

เมื่อเวลาประมาณ 14.25 น. วันที่ 21 ธันวาคม 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งไว้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วนั้น รัฐบาลขอยืนยันเจตนารมณ์ที่ต้องการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญและปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงทั่วประเทศ และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศและร่วมกันหาทางออกจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองภายใต้กรอบกติกาประชาธิปไตยอันเป็นที่ยอมรับของสากล ในขณะเดียวกัน จากเวทีการระดมความคิดเห็นต่างๆ รัฐบาลมีความเห็นที่สอดคล้องว่า การดำเนินการปฏิรูปประเทศทั้งในมิติของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนั้นมีความจำเป็น ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะร่วมใน

การผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริง

● นายกฯ ชู "ปฏิรูป" คู่ขนาน "เลือกตั้ง"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ แถลงอีกว่า รัฐบาลขอยืนยันด้วยว่ากระบวนการปฏิรูปประเทศนั้นสามารถที่จะดำเนินการคู่ขนานกันไป โดยไม่ขัดแย้งกับกระบวนการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย ตรงกันข้ามกลับเป็นความจำเป็นด้วยซ้ำที่การเลือกตั้งจะต้องเดินหน้า ด้วยเหตุผลที่เมื่อมีฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของประชาชนแล้ว กลไกรัฐสภาจะต้องเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนให้ข้อเสนอการปฏิรูปต่างๆ เป็นจริงขึ้นมาได้ ด้วยแนวคิดดังกล่าว รัฐบาลเห็นว่าเพื่อให้ประชาชน มีความมั่นใจว่าหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว สภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นใหม่จะต้องกำหนดให้การปฏิรูปประเทศเป็นวาระแห่งชาติ จึงมีข้อเสนอเพื่อดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1. พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกลงรับเลือกตั้งคราวนี้ พร้อมทั้งองค์กรหรือภาคีอื่นที่เกี่ยวข้องให้สัตยาบันว่าหลังจากสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ารับหน้าที่แล้ว จะมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยขึ้นทันที
2. การจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทย จะประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพ หรือสถาบันต่างๆ ที่มีกฎหมายรองรับ พรรคการเมืองทุกพรรค รวมถึงที่ประชุมที่แม้ไม่มีกฎหมายรองรับ แต่มีบทบาทที่สำคัญของประเทศ เช่น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นๆ ในลักษณะที่เทียบเคียงกันได้ ตลอดจน

ตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงกลุ่มที่มีความคิดเห็นทางการเมืองสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตาม

3.สภาปฏิรูปประเทศไทยสมควรมีการทำงานไม่เกิน 2 ปี และมีหน้าที่สำคัญ คือ การจัดทำ และเสนอกลไกเพื่อปฏิรูปประเทศไทยในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเมืองให้การเมืองในอนาคตสามารถเป็นปากเสียงแทนประชาชนได้อย่างแท้จริง

● วอนทุกภาคส่วนร่วมปฏิรูปแก้วิกฤติ

ข้อเสนอของรัฐบาลดังกล่าวเป็นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง นักวิชาการ นักธุรกิจ และพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้กลไกเฉพาะกิจดังกล่าวเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุด และนำไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง

รัฐบาลหวังว่าเวทีต่างๆ จะได้นำข้อเสนอของรัฐบาลไปพิจารณา และมีข้อเสนอแนะกลับมายังรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลตั้งใจไว้ว่า หากทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน กระบวนการปฏิรูปจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุด

รัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ เพราะเป็นอนาคตของปวงชนชาวไทยทุกคน และรัฐบาลเชื่อว่าหากพี่น้องคนไทยร่วมมือร่วมใจกัน เราจะหาทางแก้ไขวิกฤติทางการเมือง และนำความสงบสันติกลับมาสู่ประเทศไทยของเราทุกคน

● ทวีร์อีสานวันที่ห้า ไหว้พระธาตุนาดูน

ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจในการลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในวันที่ 21 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่ห้าแล้วว่า ในช่วงเช้าก่อนเดินทางออกจากโรงแรม ดักศิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงแรมที่พัก มีพระภิกษุ 3 รูป เดินทางมาให้พรนายก รัฐมนตรีเพื่อต่อสู้กับอุปสรรค และขอให้เป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไป จากนั้นบรรดากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้กำลังใจ และมอบดอกกุหลาบให้นายกรัฐมนตรี ก่อนเดินทางออกจากโรงแรม

ต่อมาเวลา 10.20 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ เดินทางด้วยรถยนต์มาสักการะพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในภาคอีสานร่วมคณะ โดยมีชาวบ้านจำนวนมากมาต้อนรับ โดยนายกฯ ได้ทำพิธีทางพราหมณ์ในการบวงสรวง และได้ นำชกผ้าสีทองผืนใหญ่ขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุนาดูนด้วย จากนั้นเดินทางไปยังสวนกล้วยภูเขา อ.นาดูน เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้า การก่อสร้างถนน 4 เลน เส้นทางหมายเลข 2381 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และนิทรรศการโครงการตามนโยบายรัฐบาล ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง จ.กาฬสินธุ์

● เล็งนั่งรถไฟจากอุดรฯ ไปหนองคาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 14.40 น. ภายหลังจากออกแถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เสรีจีน น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็ได้เดินทางมายังประชาชนนับหมื่นที่มารอต้อนรับด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตลอดทางเดินมีเสียงตะโกนให้กำลังใจ มอบดอกไม้ เข้าสวมกอดหอมแก้ม และขอถ่ายรูปด้วย ทั้งนี้ในการพบปะประชาชนพบว่า มีการยื่นป้ายข้อความอยู่บริเวณด้านหลังของประชาชน ซึ่งเป็นข้อความสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ด้วย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม นายกฯ มีภารกิจนั่งรถไฟจาก จ.อุดรธานี ไปยัง จ.หนองคาย ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งรถไฟจะใช้เวลาประมาณ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวเคยครบวงเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน โดยได้มีการปิดซ่อม และขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว

● "ปึง" ต้องเลือกตั้ง-ให้ฟังเสียงทั้งประเทศ

นายสุรพงษ์ โดวีจิกันต์ชัยกุล รองนายก

รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์โดยยืนยันว่า จะเดินทางเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และจะไม่เลื่อนการเลือกตั้งตามที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอ โดยให้ทุกพรรคร่วมลงนามปฏิญญาร่วมกัน หลังเลือกตั้งต้องปฏิรูปประเทศ และอยากให้ฟังเสียงคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่คนกรุงเทพฯ ส่วนที่ประชาชนมีความเห็นไม่ตรงกันในขณะนี้ เพราะไม่เคารพกฎหมาย ขอดือนผู้ที่ออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวให้ใช้สติ และขอมลออกคนละก้าว เพื่อแสดงความจริงใจหาทางออกให้แก่ประเทศไทย

● กปปส. ย้ำ 5 เวทีย่อย 10 เวทีใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมของ กลุ่มกปปส. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ในช่วงเช้าวันที่ 21 ธันวาคม แกนนำและกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. ยังคงพักผอนเอาแรง ภายหลังจากเดินเท้าณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาแสดงพลังขับไล่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรวม. กลาโหม อย่างต่อเนื่องตลอด 2 วันที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ชุมนุมในต่างจังหวัดทยอยมาสมทบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตามที่นายสุเทพประกาศนัดชุมนุมใหญ่อีกครั้ง ในวันที่ 22 ธันวาคม โดยกิจกรรมบนเวทีในช่วงเช้า มีการสรุปข่าวรอบวันจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ รวมทั้งได้ทบทวนเส้นทางการเคลื่อนไหวใหญ่ ในวันที่ 22 ธันวาคม ซึ่งมวลชนสะดวกในจุดไหนก็ให้เดินทางไปร่วมในจุดนั้น โดยจะมีการจัด 5 เวทีใหญ่ 10 เวทีย่อย ดังนี้

1. เวทีใหญ่ 5 จุด ประกอบด้วย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน แยกราชประสงค์สี่ลม แยกโกสอ 2. เวทีย่อย 10 จุด ครอบคลุม 6 ถนนสายหลัก คือ ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ถนนพระราม 1 ถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย แยกอรุณรัษฎ์ แยกราชเทวี ประตูน้ำ แยกราชปรารภ แยกเจริญผล แยกหัวลำโพง แยกบางรัก แยกคลองเตย แยกเพลินจิต และแยกทองหล่อ

● 22 ธ.ค. ไปบ้านนายกฯ-จัดรับสมัคร

ทั้งนี้ ในส่วนของ 10 เวทีย่อยจะมีจอแอลอีดีที่ติดตั้งสัญญาณถ่ายทอดการประชุมของเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมายังเวทีย่อย แบบมีทั้งภาพและเสียง โดยบริเวณรอบพื้นที่ชุมนุมจะมีการกระจายเครื่องเสียงรอบพื้นที่เวทีย่อย ทั้ง 10 จุดด้วย โดยมีรายงานว่า ทุกเวทีจะเริ่มเวลา 13.00 น. จากนั้นเวลา 18.00 น. จะร่วมเคารพธงชาติพร้อมกัน จากนั้นนายสุเทพจะขึ้นปราศรัยครั้งสำคัญ

นายอิสสระ สมชัย แกนนำ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม ในช่วงเช้าจะมีผู้ชุมนุมบางส่วนไปที่บ้านพักของ นายกรัฐมนตรี และอีกหลายเวทีจะมีการชุมนุมทั่ว กทม. ทั้งนี้ สำหรับเวทีที่ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในเวลาประมาณ 24.00 น. จะเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปยังสนามกีฬาเวสน์ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง เพื่อดูหน้าคนที่อยากเลือกตั้งก่อนปฏิรูป เราไปแสดงเจตจำนงว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการประท้วง แต่ไม่ขัดขวาง ยืนยันว่าไม่ปิดกั้น และไม่ก่อความวุ่นวาย เพียงแต่ต้องการดูหน้าผู้ที่จะมาลงสมัครเลือกตั้ง

● “สาทิตย์” ประกาศปชป. ไม่ลงเลือกตั้ง

ต่อมาเวลา 14.45 น. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ กปปส. ได้ขึ้นประกาศบนเวทีว่าพรรคประชาธิปัตย์มีมติเอกฉันท์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกเขตจังหวัดทั่วประเทศ และจะมาต่อสู้ร่วมกับ กปปส. ทำให้มวลชน กปปส. ต่างเป่านกหวีด และโห่ร้องแสดงความดีใจจนกึกก้องไปทั่วบริเวณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ใน 5 เวทีหลักจะมีผู้รับฝัดชอบดังนี้ 1.แยกโกสอ นายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. และนายแก้วสรร อดิโพธิ 2.แยกราชประสงค์ นายชุมพล จุลใส และนายศิริชัย ไม้งาม 3.หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายสุริยะใส กตะศิลา 4.สวนลุมพินี นายวิฑิตา แก้วภราดัย น.ส. จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี นายสาธิต เชกัล และนายสมเกียรติ หอมละออ ประธานชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย 5.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นำโดย นายอิสสระ

สมชัย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายสนธิญาณ
ชินอุทัยในธรรม นายสาวิทย์ แก้วหวาน และ
นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

● บุคคลป.กคค.ต้นบอยคอตเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านั้นในเวลา
14.40 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มกองทัพ
ประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) ประมาณ
200 คน เดินทางมายังพรรคประชาธิปัตย์ ขณะ
ที่กำลังจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค
เพื่อพิจารณาว่า จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
โดยตัวแทน กปท.ได้ยื่นหนังสือต่อนายจุ

ฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ รองโฆษกพรรค โดยขอให้
กรรมการบริหารพรรคพิจารณาไม่ส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 โดย
นายจุฤทธิ์กล่าวว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่
ที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

● กปปส.ย้ำไม่เอาปฏิรูปคู่ขนานเลือกตั้ง

จากนั้นในเวลา 15.20 น. นายเอกนัฏ
พร้อมพันธุ์ โฆษกกปปส. กล่าวว่า ในวันที่ 22
ธันวาคม เวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือก
สุบรรณ เลขาธิการกปปส. จะเริ่มทำกิจกรรม
ทิวแถวใหญ่ เพื่อเชิญชวนและระดมมวลชน
จากฝั่งอนุบุรีให้เคลื่อนขบวนมาสมทบที่เวทีสีลม
และสวนลุมพินี จากนั้นนายสุเทพจะเดินไป
เยี่ยมทุกเวทีใหญ่ ก่อนกลับมาอ่านแถลงการณ์
ปราศรัยครั้งสำคัญที่เวทีราชดำเนิน หลังเคารพ
ธงชาติในเวลา 18.00 น. ส่วนที่ศูนย์อำนวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ศอ.รส.) และ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรวม
กลาโหม ออกแถลงการณ์ที่ใส่ร้ายประชาชนว่า
ไม่เคารพกติกา ก็ยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้ตาม
ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นการเคารพกติกา ซึ่งต่าง
จากรัฐบาลที่พยายามออกกฎหมายล้างผิด มี
การกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญ

นายเอกนัฏกล่าวอีกว่า ส่วนที่น.ส.ยิ่งลักษณ์
ระบุว่า จะตั้งสภาพปฏิรูป แต่ขอให้มีการเลือกตั้ง
ก่อนนั้น กปปส.ขออย่าว่าประชาชนออกมาแสดง
เจตจำนงแล้วว่าการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง อีก
ทั้งได้รับการตอบรับจากหลายองค์กร ดังนั้น
รัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลา

ออกจากรักษาการด้วยเช่นกัน ขณะที่ศอ.รส.
และน.ส.ยิ่งลักษณ์ พูดว่าประชาชนออกมา
คุกคามการทำงานเจ้าหน้าที่ ก็ขอยืนยันอีกว่า
ประชาชนมาชุมนุมด้วยความสงบ ไม่ใช้ความ
รุนแรง แต่ประชาชนถูกกระทำโดยเจ้าหน้าที่
จากนายธาริต เฟิงคิชร์ อธิบดีดีเอสไอ ที่ใช้
อำนาจทำหน้าที่เกินกว่ากฎหมาย

● “อัญชลี” อัคติเอสไออยู่พ่อเซ็นเอกสาร

นางอัญชลี ไพริรัก แนวร่วมกปปส. กล่าว
ว่า จากนี้จะมีคดีที่จะฟ้องร้องเป็นรูปธรรมกับดี
เอสไอกับนายธาริต ภายหลังจากนายธาริตส่งเจ้า
หน้าที่ดีเอสไอประมาณ 10 คน มาที่บ้านพัก
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม เวลา 16.00 น. พร้อม
ทั้งข่มขู่คุกคามบ้านของตนที่ จ.สมุทรปราการ
ซึ่งบ้านหลังนี้มีบิดาอายุ 88 ปี มีปัญหาเรื่อง
สุขภาพ อาศัยอยู่ร่วมกับพี่สาวกับพี่เลี้ยง แต่
ระหว่างนั้นพี่สาวกับพี่เลี้ยงไม่มีใครอยู่บ้าน เจ้า
หน้าที่ดีเอสไอก็เรียกให้บิดาของตนออกมาเซ็น
เอกสารฉบับหนึ่ง ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเอกสารอะไร
พร้อมบอกว่า เป็นของนางอัญชลี ซึ่งตอนนั้น
บิดาของตนก็ยอมเซ็นเอกสารดังกล่าวไป จาก
นั้นเมื่อพี่เลี้ยงกลับมาที่บ้านก็โทรหาพี่สาวของ
ตนทันที เมื่อพี่สาวกลับมาถึงบ้านก็ขอดูเอกสาร
กับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ แต่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอก็
บอกว่าไม่ให้ และเก็บเอกสารที่ได้เซ็นไว้ทันที
แล้วบอกว่าให้ไปเจอกันที่สถานีตำรวจ โดยเมื่อ
พี่สาวไปถึงสถานีตำรวจก็พบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ
กลุ่มนั้นทั้งหมดรออยู่ ซึ่งพี่สาวก็ได้แจ้งความ
ไปว่าให้คนแก่เซ็นชื่อในเอกสารได้อย่างไรโดย
ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

“เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังมาบอกว่าเจ้านาย
สั่งมา แต่การไปก็คุกคาม ข่มขู่ ใส่แว่นดำ ก็
ไม่สมเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และยังเอาเอกสาร
นั้นกลับไปด้วย ถ้าบอกว่าเป็นหมายเรียก แล้ว
จะไปที่บ้านหลังนั้นทำไม เพราะดิฉันไม่ได้อยู่ที่
บ้านหลังนั้น ดีเอสไอเป็นแบบนี้ได้อย่างไร ไป
ข่มขู่ให้คนแก่เซ็นชื่อ เรื่องนี้ถ้าเป็นพ่อนายกา
โดนข่มขู่ นายกา ก็คงไม่ยอมเช่นกัน” นาง
อัญชลี กล่าว

● “นิติธร” นำมวลชนบุกดีเอสไอ 23 ธ.ค.

นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือข่าย นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) กล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอมายื่นหนังสือที่บ้านพักเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม โดยพยายามให้บิดาเซ็นรับรองเอกสารเช่นกัน แต่โชคดีที่บิดาไม่ได้เซ็น และระบุว่าคนไม่ได้อยู่บ้านนี้เป็น 10 ปีแล้ว จึงเห็นว่าการกระทำของดีเอสไอไม่ถูกต้อง เพราะหากจะมายื่นหมายศาลหรือหมายเรียก ตามหลักปฏิบัติเจ้าหน้าที่ควรมาเคาะนเคียว แต่การมาในลักษณะนี้เหมือนมาจับกุมหรืออายัดทรัพย์ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม ขอให้นายธาริตอย่าไปไหน คนและมวลชนจะไปเยี่ยมนายธาริตที่ดีเอสไอ

● “องอาจ” เยี้ยอายัดเงินข่มมือไม่ได้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ถูกสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เตรียมออกหมายเรียก และสั่งการให้มีการอายัดบัญชีของคนในกรณีไปขึ้นเวทีกปปส.ว่า บัญชีธนาคารของตนมีอยู่บัญชีเดียวคือธนาคารไทยพาณิชย์ ตนก็พร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด ซึ่งการดำเนินการของตนเป็นการใช้สิทธิในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และไม่ได้ทำนอกเหนือรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ แม้ว่าตนจะขึ้นเวที กปปส.แต่ก็ไม่ทำอะไรผิดกฎหมาย ดังนั้นดีเอสไอและธนาคารจึงไม่มีสิทธิจะมายอายัดหรือดำเนินการใดๆ กับบัญชีของตน อย่างไรก็ตามตนขอตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง ถ้ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ตนคงต้องดำเนินการตามกฎหมายกับทางธนาคาร และดีเอสไอต่อไป

นายองอาจ กล่าวว่า เห็นว่าความพยายามในการออกหมายเรียกบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่ม กปปส.นั้น เป็นความพยายามของผู้คุมอำนาจรัฐเพื่อข่มขู่คุกคาม ขัดขวางไม่ให้ประชาชนไปเข้าร่วมชุมนุม และเป็นผู้มีอำนาจคิดผิดที่ทำเช่นนั้น เพราะทันทีที่มีการอายัดบัญชีปรากฏว่ามีบุคคลจำนวนมากที่เคยบริจาคเงินให้แก่กปปส.ได้แสดงตัวว่าเป็นผู้สนับสนุนที่แท้จริง ดังนั้นความพยายามดังกล่าวไม่สามารถทำให้

น้องประชาชนเกิดความหวาดกลัว

● เตรียมดอกไม้-นกหวีดฝากนายกา

ต่อมา เวลา 20.05 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าวปราศรัยบนเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยได้กล่าวขอบคุณผู้ชุมนุมที่ร่วมบริจาคเงินให้ตลอดการเดินทางในกรุงเทพฯ ทั้ง 2 วันที่ผ่านมา หลังจากถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สั่งอายัดเงินในบัญชี และอายัดเงินที่ต้องการขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหาร ยืนอยู่ข้างประชาชน เพราะรัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมไปแล้ว หลังจากทำกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา

นายสุเทพ ยังกล่าวถึงการเดินขบวนไปที่บ้านของนายกา ในช่วงเช้าของวันที่ 22 ธันวาคม ว่า “พรุ่งนี้เช้าเราจะเอาดอกไม้ไปให้ เานกหวีดไปฝาก แล้วบอกว่าเธอลาออกได้แล้ว ฉันไม่เอาแล้ว โดยขอให้พี่น้องยึดหลักสันติสงบ ไม่มีอาวุธ เราเป็นพลเมืองดี สู้อยู่ด้วยหัวใจกับมือเปล่า เพราะเราต้องการชนะอย่างขาวสะอาด และให้ลูกหลานจดจำประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพวกเขา”

● “ธาริต” บัดฟันน้ำเลี้ยงรายย่อย

นายธาริต เฟิงคิชู้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงการสั่งอายัดบัญชีธนาคารของแกนนำกลุ่มกปปส. แต่กลับมีคนมาบริจาคเป็นเงินสดจำนวนมาก ดีเอสไอคงจะไปเอาผิดกับผู้บริจาครายย่อยไม่ได้ เพราะยังถือเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ แต่ที่เราอายัดบัญชีแกนนำกปปส. ก็เพื่อเอาผิดบรรดาที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงมากกว่า เพราะพวกที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงเป็นผู้บริจาครายใหญ่ จึงสมควรที่จะมีความผิด

“การบริจาคเงินสนับสนุนการชุมนุมของกปปส. ดีเอสไอคงต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายกลุ่มทุนที่มีเจตนา ดีเอสไอก็ต้องดูเป็นพิเศษ เราไม่ได้ตั้งกรอบว่าต้องบริจาคเป็นเงินจำนวนเท่าไร เราดูพวกที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงมากกว่า ถ้าเข้าข่ายเจตนาที่สามารถดำเนินการฐานกระทำผิดร่วมกันได้อยู่แล้ว” นายธาริต กล่าว

● ปชป.ยุผู้ถูกอายัดฟ้องกลับ “ธาริต”

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การที่นายธาริต เฟิงคิชูร์ อธิบตีเอสไอ สั่งอายัดทรัพย์สินแก่นักปปส.ถือว่าทำเกินขอบเขต เพราะการอายัดไม่ได้อยู่ในอำนาจของดีเอสไอ แต่อยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทราบว่าการกระทำครั้งนี้นายธาริตไม่ได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของดีเอสไอ เป็นการกระทำโดยพลการเสมือนเป็นการเอาอำนาจมารวบคนกองเฟิง ซึ่งจะทำให้การชุมนุมยืดเยื้อออกไป ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนจะต้องคิดบัญชีกับดีเอสไอ และใครที่โดนกลั่นแกล้งก็มีสิทธิฟ้องกลับได้

● ชัดปฏิรูปถูกละหุกตัดพลัง 22 ธ.ค.

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงกรณีต่างๆ มีแนวคิดตั้งสภาปฏิรูปคู่ขนานกับการเลือกตั้งว่า เป็นแนวคิดที่ถูกละหุกและฉาบฉวย ตั้งสภาปฏิรูปลอยๆ ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการนำไปสู่การเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เพราะถ้า น.ส. ยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทยจริงจัง ทำไม่ไม่คิดตั้งแต่ตอนแรกที่หลายฝ่ายก็เสนอ ที่ผ่านมาจะเห็นว่า เมื่อเกิดการชุมนุมใหญ่ของ กปปส. ทุกครั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็จะประกาศเหตุการณ์สำคัญออกมา เช่น ก่อนการชุมนุมใหญ่วันที่ 9 ธันวาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็ประกาศยุบสภา ดังนั้น การชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม ของ กปปส. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก็อาจจะมีการประกาศอะไรออกมาอีก เพื่อตัดพลังของประชาชนไม่ให้ออกมาชุมนุม แต่เชื่อว่าจะทำให้มีประชาชนออกมามากกว่าเดิม

● กกต.หวั่นกปปส.ปิดสถานที่รับสมัคร

เมื่อเวลา 17.00 น. วันเดียวกัน ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า เป็นกังวลว่ากลุ่ม กปปส.จะเคลื่อนขบวนมาปิดล้อมอาคารกีฬาเวสน์ 2 ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร

การเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในคืนวันที่ 22 ธันวาคม โดยการเคลื่อนตัวมาปิดสถานที่รับสมัครนั้น ถ้ามองในเชิงกฎหมายถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ แต่คิดว่าคนคงไม่กลัวกฎหมาย และก็คงไม่คิดว่าอะไรจะถูกอะไรผิด ซึ่งถ้าเป็นการชุมนุมข้ามคืน เจตยานั้นก็คงเป็นเจตนาไม่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันแรก รวมถึงพรรคการเมืองที่จะเข้ามารับสมัคร หรืออาจจะมีการตัดน้ำตัดไฟ

“ตรงนี้ก็คงเป็นโจทย์ใหญ่ของ กกต.ที่จะต้องหาวิธีแก้ปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ซึ่งกกต.จะมีการเรียกประชุมกกต.ทั้ง 5 คน เป็นนัดพิเศษ โดยเร่งด่วนในสถานที่ใดที่หนึ่งในเร็วๆ นี้ แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด” นายสมชัย กล่าว

นายสมชัย กล่าวว่า ในวันที่ 23 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร กกต.เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว แต่เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีการปิดล้อมของผู้ชุมนุม ส่วนการขัดขวางการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะต้องไปฟ้องกันเอง

● ยันขอตร.ดูแล-ไม่ใช่กำลังทหาร

นายภูษงค์ นุตราชวงศ์ เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงพรรคการเมืองกังวลเรื่องความปลอดภัย ในวันรับสมัครว่า ได้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) อำนาจความสะอาดให้อยู่แล้วในเรื่องการจราจรและความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าวันที่ 23 ธันวาคม คงไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง เพราะกลุ่มกปปส.ก็เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ใคร โดย กกต.ก็จะทำหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป หากมีการปิดล้อมจริงก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่มีการขอกำลังจากทหารอย่างแน่นอน

เมื่อถามถึงสถานที่สำรอง 10 แห่ง ที่เตรียมไว้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเปิดรับ

สมัครได้เป็นที่ใดบ้าง นายภูซงค์กล่าวว่า สถาน
ที่รับสมัครของ กกต. เป็นไปตามกฎหมาย โดย
กกต. ต้องมีมติและต้องประกาศราชกิจจานุเบกษา
ก่อน แล้วจะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบ หากจะให้
บอกตอนนี้ก็คงต้องขอไว้ก่อน



ล้างบาง'ชินวัตร'

'สุเทพ'เดินหน้าชน ปิดกรุงเทพฯเผด็จศึก'ปู' จัดหนัก18เวทีถล่มข้ามคืน จงควางหรีดน้องแก้ว

การชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน บรรยากาศการชุมนุมตลอดวันที่ 21 ธันวาคม เป็นไปอย่างคึกคัก

โดยมีประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาสมทบต่อเนืองเพื่อเตรียมเคลื่อนไหวกวใหญ่แสดงพลังขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โคนระบอบทักษิณ ในวันอาทิตย์นี้

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.แถลงถึงแนวทางเคลื่อนไหวกวใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม ว่า

จะเป็นการชุมนุมครั้งประวัติศาสตร์ ที่ประเมินแล้วจะมีคนมาร่วมชุมนุม 2-3 ล้านคน และจะมีการเปิดเวทีใหญ่เพิ่มอีก 5 เวที จากเดิมมี 3 เวทีคือ เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยาม อโศก สวนลุมพินี และแยกราชประสงค์ รวมทั้งมีเวทีย่อยตามถนนเส้นหลักอีก 10 จุดคือ ที่อูรุพงษ์ ราชเทวี ประตูน้ํา เจริญผล เพลินจิต

หัวลำโพง สามย่าน บางรัก คลองเตยและ ทองหล่อ ครอบคลุม ถนน 6 สายคือ อ.พญาไท อ.เพชรบุรี อ.พระราม 1 อ.พระราม 4 และอ.สุขุมวิท โดย รวมเวทีทั้งหมด 18 เวที

โดยจะเปิด เวทีทุกจุดอย่างเป็นทางการในเวลา 13.00 น. ซึ่ง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. จะเดินทาง ไปร่วมทุกเวที แต่ จะปักหลักขึ้น ปราศรัยอยู่ที่เวที ราชดำเนิน ทั้งนี้ ในส่วน 10 เวทีย่อย จะมีจอ LED ที่ลิงค์ สัญญาณถ่ายทอด การชุมนุมของเวที ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มายังเวทีย่อย โดย ในเวลา 18.00 น. ผู้ชุมนุมทุกจุดจะ ร่วมเคารพธงชาติ

พร้อมกัน จากนั้นนายสุเทพจะขึ้นปราศรัย ครั้งสำคัญ

เผยได้ลากยาวถึงเช้าวันจันทร์

นอกจากนี้ ยังมีขบวนแรลลี่จาก ภาคต่างๆ และขบวนรถอีแต่นมาสมทบที่ เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ภาคตะวันตก

และภาคใต้ มาสมทบเวทีราชดำเนิน ภาค ตะวันออกมาสมทบที่อโศก ซึ่งอาจทำให้ การจราจรในกทม.ต้องถูกปิดโดยปริยาย และคาดว่า การชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 23 ธันวาคม

ไม่เด็ดสาวแท้สาวเทียมบุกวางหรีด

“สำหรับการเคลื่อนไหวใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ ไฮไลต์อยู่ที่ช่วงเช้าที่จะมีขบวนของสตรี และสาวประเภทสอง รวมตัวกันเคลื่อน ขบวนในเวลา 09.00 น. จากเวที ราชดำเนินไปบ้านพักนายกรัฐมนตรี เพื่อ อ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ลาออกจาก ตำแหน่ง พร้อมทั้งวางดอกไม้จันทน์ และพวงหรีดที่หน้าบ้านพัก แสดงจุดยืน ผู้ชุมนุม” โฆษก กปปส. ระบุ

มั่นใจมวลชนมากกว่าวันที่ 9ธ.ค.

ด้านนายวิทยา แก้วภราดัย แกนนำ กปปส. มั่นใจว่า การเคลื่อนไหวใหญ่ วันที่ 22 ธันวาคมเพื่อขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะมีผู้ชุมนุมมากกว่าวันที่ 9 ธันวาคม แน่นนอน เพราะจากการเดินรณรงค์ 2 วัน ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากประชาชน จำนวนมาก และกล้าที่จะแสดงออก และ กล้าสนับสนุนบริจาคเงิน แม้แกนนำ ผู้ชุมนุมจะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ และ ขณะนี้มวลชนในต่างจังหวัดได้ทยอย เดินทางมาสมทบเป็นระยะแล้ว

‘อิสระ’ นำมวลชนบุกไทย-ญี่ปุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศ การชุมนุมช่วงบ่ายวันเดียวกัน ที่อนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย คึกคักมากขึ้น เมื่อกลุ่ม ผู้ชุมนุมจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจาก ภาคใต้เข้ามาสมทบ ซึ่งผู้ชุมนุมทอหิ้ว

เสื้อผ้าของใช้จำเป็นมาด้วย เพราะเชื่อว่าการชุมนุมคงยืดเยื้อ

ทั้งนี้ นายอิสสระ สมชัย แกนนำ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีว่า วันที่ 22 ธันวาคม ในช่วงเช้าจะมีผู้ชุมนุมบางส่วนไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรี และอีกหลายเวทีจะมีการชุมนุมทั่ว กทม. สำหรับเวทีที่ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในเวลาประมาณ 24.00 น. จะเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปยังสนามกีฬาเวสตัน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อดูหน้าคนที่อยากเลือกตั้งก่อนปฏิรูป พวกเราไปแสดงเจตจำนงว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นการประท้วง แต่ไม่ได้ขัดขวาง ยืนยันว่าไม่ปิดกั้นและไม่ได้อกความวุ่นวาย

เส!มติขป.บอยคอตต์เลือกตั้ง

ต่อมาเวลา 14.45 น. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ กปปส. ขึ้นประกาศบนเวทีว่า พรรคประชาธิปัตย์มีมติเอกฉันท์ไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งทุกเขต จังหวัดทั่วประเทศ และจะมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชน ทำให้มวลชนส่งเสียงเฮ พร้อมเป่านกหวีดและให้ร้องแสดงความดีใจก็ก้องไปทั่วบริเวณ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ 5 เวทีหลัก จะมีผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 1.แยกอโศก นายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. และนายแก้วสรร อดิโพธิ 2.แยกราชประสงค์ นายจุมพล จุลใส และนายศิริชัย ไม้งาม 3.หอศิลป์ กทม. แยกปทุมวัน นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ นายสุริยะใส กตะศิลา 4.สวนลุมพินี นำโดย นายวิทยา แก้วภราดัย น.ส.จิตกัสน์ ภิรมย์ภักดี นายสาธิต เชกัล และ นายสมเกียรติ หอมละออ ประธาน

ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย และ 5.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นำโดย นายอิสสระ สมชัย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นายสาวิทย์ แก้วหวาน และนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

'เจ็ปอง'โวยดีเอสไอคุกคาม

ที่เวที กปปส. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน น.ส.อัญชະดี ไพรีรัก หรือ "เจ็ปอง" พิธีกร กปปส. และ นายนิดิธร ล้าเหลือ หรือ "ทนายนกเขา" ทนายความกลุ่ม คปท. ร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มีการออกหมายเรียกให้บรรดาแกนนำและผู้สนับสนุน กปปส. ในข้อหากบฏ โดย น.ส.อัญชະดี แถลงว่า ครอบครัวของคนที่ จ.สมุทรปราการ ถูกชายฉกรรจ์ 10 คน ที่ระบุตัวเองว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ นำเอาเอกสารมาให้บิดาของตน ซึ่งมีอายุ 88 ปี บังคับให้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าว

หลังจากนั้น พี่สาวของตนพยายามดูเนื้อหาในเอกสารดังกล่าว แต่ปรากฏว่าทางกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าว กลับไม่สามารถให้ดูเอกสารฉบับนี้ได้ พี่สาวของตนจึงได้แจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจในท้องที่ ซึ่งก็พบกลุ่มชายฉกรรจ์ดังกล่าวมีท่าทีสนิทสนมกับตำรวจอีกด้วย ดังนั้น ตนมองว่า กรณีดังกล่าวเป็นการข่มขู่คุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐอย่างชัดเจน เพราะตนเองไม่ได้มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านเดียวกับบิดาของตน แต่กลับนำหมายเรียกไปให้บิดาของตนรับทราบแทน ดังนั้น ตนจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ให้

เจ้าหน้าที่ของรัฐมาคุกคามประชาชน และในวันพรุ่งนี้ คนก็จะขอเดินทางร่วม ประชาชน ไปยังบ้านพักของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ที่ซอยโยธินพัฒนา 3 เขตลาดพร้าว เพื่อสอบถามและเรียกร้อง ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ คืนความชอบธรรม ให้กับประชาชนและรับผิดชอบในฐานะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ สอบสวนคดีพิเศษด้วย

ทนายเอกเชาจ๋องฟ้อง‘จาริต’

ทางด้าน นายนิติธร แดลงว่า บิดาของตนก็ได้รับหมายเรียกจากดีเอสไอ เหมือนกัน แต่ไม่ยอมลงชื่อในเอกสาร ดังกล่าว ซึ่งตนเห็นว่า การออกหมายเรียก ในคดีต่างๆ ต้องส่งไปที่ผู้ที่โดนหมายเรียก อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่ใช่เป็นไปในลักษณะ การข่มขู่คุกคามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง และการ ที่ดีเอสไอตั้งข้อหาพวกตนว่าเป็นกบฏ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยว่า เป็นการชุมนุมที่ถูกต้องตามกฎหมายและ รัฐธรรมนูญ ส่วนการที่มีการอายัดเงินฝาก ในบัญชีเงินฝากนั้น ควรที่จะมีการประชุม ในคณะกรรมการของดีเอสไอเสียก่อน และควรเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงเสียก่อน ไม่ใช่การแถลงรวบรัด แบบนี้ ประเด็นสำคัญคือ แทนที่จะ ตรวจสอบข้อมูลเสียก่อน กลับมีการ สั่งอายัดตามเอกสารที่นายจาริต เสนอ ดังนั้น ขณะนี้ตนได้ร่างคำฟ้องเพื่อฟ้อง กลับนายจาริต ต่อประเด็นดังกล่าว และ ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคมนี้ ก่อนเวลา 12.00 น. ตนและคณะก็จะเดินทางไป กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วย

‘องอาจ’ไว้อาลัยแด่บัญชี

สำหรับท่าทีของนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ดีเอสไอ ออกหมายเรียกและ สั่งอายัดบัญชีธนาคาร เหตุเพราะชั้นเวที กปปส.ว่า บัญชีธนาคารของตนมีอยู่ บัญชีเดียวของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของตนเป็นสิทธิในฐานะ คนไทยที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ยืนยัน แม้เคยทำหน้าที่บนเวที แต่ไม่ได้ทำผิด กฎหมาย ดังนั้น ทั้งดีเอสไอและธนาคาร ไม่มีสิทธิอายัดบัญชีของตน ตนขอตรวจสอบ เรื่องนี้อีกครั้ง ถ้ามีการดำเนินการที่ไม่เป็น ไปตามกฎหมาย ตนคงต้องดำเนินการ ตามกฎหมายกับธนาคาร และดีเอสไอ ต่อไป ตนมองว่า ความพยายามดำเนินการ ทางกฎหมายกับผู้ชุมนุม เป็นการใช้อำนาจรัฐข่มขู่คุกคาม ขัดขวางไม่ให้ ประชาชนไปเข้าร่วมชุมนุม แต่เชื่อว่า รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจคิดผิด

จวก‘จาริต’ลู่อ่านาจทำโดยผลการ

ขณะที่ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แดลงเรื่อง เดียวกันว่า อำนาจในการอายัดบัญชี ทรัพย์สิน หรือเงินในบัญชี ไม่ได้เป็นของ ดีเอสไอ แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ปปง. ดังนั้น นายจาริต กำลังใช้อำนาจ เกินขอบเขตและขัดรัฐธรรมนูญ เรื่องนี้ ตนทราบมาว่า นายจาริตดำเนินการโดย ผลการ ไม่ได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของ หน่วยงาน จึงเปรียบเหมือนการรูดน้ำมัน ลงบนกองไฟ ใช้อำนาจเกินขอบเขต รังแกประชาชน เกรงว่าการชุมนุมวันที่ 22 ธันวาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะเอาไม่อยู่

กปท.-กปท.เตรียมพร้อมในที่ตั้ง สำหรับบรรยากาศการชุมนุม

ของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชน ปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่บริเวณ สะพานหม้อมรุเศรษฐ ๑.พิษณุโลก ทำเนียบ รัฐบาล และกองทัพประชาชนโค่นระบอบ ทักษิณ (คปท.) ร่วมกับกองทัพธรรม ที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถนน ราชดำเนินนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เช่นกัน โดยผู้ชุมนุมได้ตื่นปฏิบัติภารกิจ ส่วนตัวและพักผ่อนตามอัธยาศัย เนื่องจาก เหนื่อยล้าจากการเดินขบวนรณรงค์ตลอด ทั้งวันเมื่อวานนี้

คปท. ลั่นเคลื่อนใหญ่ดีเคย์ 23 ธ.ค.

นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษา คปท. เปิดเผยกิจกรรมวันที่ 22 ธันวาคม ว่า คปท. จะไม่เคลื่อนไหวร่วมกับคปส. แต่จะเคลื่อนใหญ่วันที่ 23 ธันวาคม แทน ส่วนเป็นรูปแบบอย่างไร และจะเคลื่อนที่ ไปไหนนั้น ต้องประชุมกับแกนนำอีกครั้ง ยืนยันว่าคปท. ไม่เห็นด้วยกับการที่กกด. เดินหน้า จัดการเลือกตั้ง ทั้งที่มีประเด็นกฎหมาย อีกมาก ทั้งสมาชิกบ้านเลขที่ 111 และ 109 ที่พันการเว้นวรรคทางการเมืองแล้วจะมา ลงสมัคร แต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งที่ผ่านมารวมทั้งความพร้อมของ กกด. ที่เพิ่งรับการโปรดเกล้าฯ

มือบนทวิตสองแควมาแล้ว

ขณะเดียวกัน มีความเคลื่อนไหว ของ คปส. จังหวัดทั่วประเทศ ขานรับการ เคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลโค่นระบอบทักษิณ ครั้งใหญ่วันที่ 22 ธันวาคม โดยนายสาคร สงมา ผู้ประสานงาน คปส.พิษณุโลก เผยว่า หลังเดินรณรงค์ทั่วเมืองพิษณุโลก และตั้งเวทีที่ศาลหลักเมืองมาอย่าง ต่อเนื่องแล้ว และวันเดียวกันนี้ ได้เข้ายื่น หนังสือต่อแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ค่ายสมเด็จพระ

พระนเรศวรมหาราช เรียกร้องให้ทหาร สนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชน และปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง จากนั้น ผู้ชุมนุมตกลงจะเคลื่อนพลในนามเครือข่าย คปส.พิษณุโลก ไปร่วมชุมนุมใหญ่ กับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ คปส. วันที่ 22 ธันวาคมที่กทม.ด้วย

สภาประชาชนชยันต. หนุนคปส.

สอดคล้องกับ นายอภิรักษ์ มณีนุตร แกนนำสภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย ชยันต.ที่ระบุว่า สภาประชาชนชยันต สนับสนุนจุดยืนของนายสุเทพ ดังนั้น จะ นำมวลชนเข้าร่วมเคลื่อนไหวกับคปส. ที่กทม.ด้วย โดยจัดรถบัส รถตู้ไว้ไม่จำกัด แบบเต็มออกเต็มออก

'สตูล-บุรีรัมย์' เข้ากรุงไล่'ปู'

ที่จ.สตูล นางอุดมศรี จันทร์ศรีมี แกนนำคัดค้านระบอบทักษิณจังหวัดสตูล นำมวลชนคนสตูลทยอยเดินทางขึ้นรถตู้ และรถบัส 10 คันเข้ากทม.สมทบได้ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ โดยมวลชนลงขันกัน เป็นค่าเช่ารถ

เช่นเดียวกับ กลุ่ม คปส.บุรีรัมย์ ที่ร่วมบริจาคเป็นค่าเช่ารถตู้และรถบัส นำมวลชนเข้าร่วมชุมนุมกับ คปส. ที่กรุงเทพฯ เพื่อต้องการแสดงจุดยืน ที่ชัดเจน คือล้างระบอบทักษิณ ขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และคณะรัฐมนตรี รักษาการ ต้องการให้ปฏิรูปประเทศไทย ก่อนมีการเลือกตั้ง

แห่ต่อท่อน้ำเลี้ยงหนุนคปส.

เมื่อเวลา 20.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ คปส. ขึ้น ปราศรัยที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ถ.ราชดำเนิน ถึงการบริจาคของประชาชน สนับสนุนการเคลื่อนไหวกอง กปปส. ว่า ตลอดทั้งวันยังมีประชาชนเดินทาง มามอบเงินสนับสนุนการเคลื่อนไหวกอง กปปส. ทั้งที่มอบให้กองกลาง และมอบให้ ตนกับมือวันนี้ประมาณ 1 ล้านบาท แต่ ที่กองกลางยังไม่ทราบเท่าไร เมื่อเป็น แบบนี้ บอกยังลักษณะได้คำเดียวเลยว่า ผู้ได้เป็นปี ไม่มีหมดแรง

ไล่'ปู'โค่นระบอบแก้ว

นายสุเทพยังย้ำเป้าหมายของการ ชุมนุมใหญ่วันที่ 22 ธันวาคมว่า เป้าหมาย สำคัญของการเคลื่อนไหวกอง คือ ไล่ยังลักษณะ สาเหตุประการแรกคือ รัฐบาลประกาศไม่ ยอมรับกฎหมายรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัย ของศาล กระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญ บังอาจ แก้อรัฐธรรมนูญ เพื่อรวบอำนาจไว้ในมือ ฝ่ายเดียว ด้วยวิธีที่มีชอบ รวมถึงความพยายาม ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทักษิณ ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงไม่มีความชอบธรรมทั้งทาง กฎหมาย และการเมืองในการเป็นรัฐบาลบริหาร ประเทศต่อไป ฉะนั้น พวกเราจึงต้อง ไล่รัฐบาลยังลักษณะ ออกไปให้ได้ ถ้าไม่สำเร็จ จะทำอะไรต่อไม่ได้ เหตุผลประการที่ 2 คือ ยืนยันให้คนเข้าใจเจตนารมณ์ของ ประชาชน ต้องการให้มีการปฏิรูป เปลี่ยนแปลงประเทศไทยทุกด้านให้เป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยไม่เกิน 1 ปี ครั้ง ต้องเสร็จเรียบร้อย จากนั้นจึงจะจัดการ เลือกตั้ง เพราะถ้าเลือกตั้งในสภาวะเช่นนั้น ทุกอย่างก็จะเข้าวังจรอุบาทว์เหมือนเดิม

นัดบุกไทย-ญี่ปุ่นประท้วงกต.

เลขาธิการ กปปส.ยังกล่าวถึงท่าที ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ตอนแรกดูเหมือนต้องการให้เลื่อนการ

เลือกตั้งแต่สุดท้ายหลังหารือกับนายกฯ กลับเปลี่ยนท่าทีเดินทางเลือกตั้ง ดังนั้น เมื่อรัฐบาล และกกต.ตั้งต้น มวลชนก็ต้อง เคลื่อนไหวอีกครั้ง จึงขอนัดหมายมวลชน ไปร่วมตัวประท้วงที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ถึงแม้นายกฯจะออกแถลงการณ์ ให้เลือกตั้งก่อนถึงจะปฏิรูปภายใน 2 ปี พวกเราไม่ยอมรับไม่ฟังอีกต่อไป

ซักซ้อมยุทธการปิดกรุงเทพฯ

สำหรับการเคลื่อนไหวกว้างวันที่ 22 ธันวาคมนั้น นายสุเทพย้ำว่า เป็นการ ขยายพื้นที่ชุมนุมเต็มพื้นที่สำคัญ โดยตั้ง เวทีใหญ่เพิ่มอีก 5 เวทีใหญ่ และเวทีย่อย อีก 10 เวที ทุกเวทีเปิดเวลา 13.00 น. ปิดกรุงเทพฯครึ่งวัน ดังนั้น วันอาทิตย์นี้ ไม่มีที่ให้ขับรถ ถนนทุกสายจะกลายเป็น ถนนคนเดิน ใครใกล้เวทีไหนสะดวกตรงไหน ไปเวทีนั้น เราจะกระจายมวลชนและแกนนำ ไปอยู่ตามเวทีจุดต่างๆ และทุกเวทีเป็นเวที ประชาชนจริง ๆ ใครอยากพูดอะไรขึ้นไปพูดได้ จะปิดเวทีก็ไม่ว่ายามหรือจะอยู่ถึงเช้าก็ได้

ลุงกำนันสตาร์ทที่วังเวียนใหญ่

"ส่วนผมจะเริ่มตั้งแต่เช้า ไปตั้งต้น ที่วังเวียนใหญ่ เพื่อนำชาวชนบุรีข้ามสะพาน สาทร์ ไปเวทีสวนลุมพินีแห่งแรก จากนั้น ตนจะไปขึ้นเวทีทุกแห่งครบ 5 แห่ง จะมา จบเวทีที่ 6 ที่ราชดำเนิน หลังเวลา 18.00 น. จะปราศรัยครั้งสำคัญ โดยถ่ายทอดไปทุกเวที พร้อม ๆ กัน ผมบอกได้คำเดียวว่า วันอาทิตย์นี้ สนุกแน่ แต่ยืนยันว่า การเคลื่อนไหวกองต่อสู้ ของมวลชนจะทำได้ทุกรูปแบบ แต่ต้อง ยึดหลักสันติ อหิงสา และต้องชนะแบบ ชาวสะอาด" นายสุเทพย้ำ

ตอบโต้ DSI ถอนเงินจากบัญชี

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบนเวที
ช่วงหนึ่ง ที่นั้ลิตเก่าบ้ญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่น 30, 32, 36 นำโดย
นายปรีชา ศรีอัสวกุล อดีตประธาน
รุ่น 32 ขึ้นบนเวทีปราศรัยที่อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย ประกาศมอบเงิน 3.27
แสนบาท สนับสนุนการชุมนุมของกลุ่ม
กปปส. หลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
สั่งอายัดบัญชีเงินบริจาค “ศรีวิราชดำเนิน”
บัญชีที่ใช้เพื่อช่วยเหลือการชุมนุม โดยมี
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส.
เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ น.ส.อัญชະลี ไพริรัก เครือข่าย
กปปส. ประกาศบนเวทีเชิญชวนประชาชน
ให้ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารทุกแห่ง
ในวันที่ 23 ธันวาคม เพื่อตอบโต้รัฐบาล
และดีเอสไอที่สั่งอายัดบัญชีของแกนนำ
และบัญชีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการ
ชุมนุม

ห่วงฮาร์ดคอร์ บ้านเมือง

กปปส.ระดม สาวประเภท 2 บุกบ้านนายก

“กสม.” หวั่นปิดกรงบานปลาย วอน
ทุกฝ่าย คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
ด้านตำรวจสั่งจับตา

กลุ่มฮาร์ดคอร์แอมแปวน ขณะที่ “ศอ.รท.” ยัน
ดีเอสไอ มีอำนาจออกหมายเรียก-อายัดบัญชี
พร้อมเข้า เจ้าหน้าที่ใช้ความอคทนอคถกลับ
กัมหน้าทำงาน ส่วน “เพื่อไทย” ปิดข่าวใช้กฎ
อัยการศึกษาคู่มือ ย้ำ “เทพเทือก” หลงเสียงเซ
เข้าข้างตัวเองคิดว่าคณนิยมทั้งประเทศ “องอาจ”
ชูฟือฟองกราวรดแซ่แข็งบัญชีแบงก์อ้างขั้นเวที
คามกรอบกฎหมาย “กปปส.” ระดมสาวประเภท
2 พัทยานุกบ้านนายกฯ “สวนดุสิตโพล” ชี้การ
เมืองรุ่นทำคนกรุงจิตป่วนรีบปรับพฤติกรรมเอา
ตัวรอดคืนหนีรอดคิด

หลังนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)
ใช้เวลา 2 วัน ในการเดินรณรงค์ชักชวนให้
มวลชนหาประชาชนออกมาร่วมกันขับไล่ น.ส.
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้ลาออกจากการรักษาการ
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 22 ธ.ค. นี้ด้วยแผนปิด
กรุงเทพมหานคร จัดตั้ง 5 เวทีใหญ่ และ 10 เวที

ย่อย พร้อมมั่นใจว่าจะมีผู้ที่เห็นด้วยออกมาร่วม
มากถึง 5 ล้านคน ทั้งยังไม่หวั่นเรื่องที่บรรดา
แกนนำและผู้เกี่ยวข้องจะถูกอายัดบัญชีเนื่อง
จากมีการบริจาคเป็นเงินสดช่วยอย่างมากมา
ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) นายสุรพงษ์
โตวิจักขณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรื และ รมว.
การต่างประเทศ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์อำนวย
การรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รท.) แถลง
ว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ
ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ไปตามข้อกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยรัฐบาลจะ
ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ซึ่งระบุว่า
ประชาชนต้องยึดมั่นในคัวบทกฎหมาย เพราะ
หากละเมิดบ้านเมืองจะไม่มีชื่อไม่มีแปอีก
ต่อไป ซึ่งส่งผลให้นานาชาติขาดความเชื่อมั่น
จนไม่คบค้าสมาคมกับไทยอีกต่อไป

ด้าน พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รอง
นายกรัฐมนตรี กล่าว ว่า ตามที่มีประชาชนคิดเห็น

แตกต่างทางการเมืองและชุมนุมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมามีบางส่วน บุกรุกสถานที่ราชการ อาทิ กระทรวงการคลัง ศูนย์ราชการ และทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญา ไม่ใช่การชุมนุมที่สงบ แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงและป้องกันสถานที่ไม่ให้เกิดความเสียหายแต่กลับถูกทำร้ายและคำด้วยถ้อยคำหยาบคาย ซึ่งผู้ปฏิบัติต้องดำเนินการไปด้วยความพยายามอดทนอดกลั้นมาตลอดในฐานะที่กำกับดูแล สดช. จึงขอให้ชุมนุมโดยสงบและไปใช้อำนาจอธิปไตยตามที่รัฐบาลคืนอำนาจให้ปวงชนชาวไทยไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.ที่จะถึงนี้ เพราะการพัฒนาทางการเมืองจะทำให้ดีขึ้นได้หากประชาชนทำตามฉันทามติที่กำหนดไว้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นต่อไป

ขณะที่นายชัยเกษม นิติสิริ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่าการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ดำเนินคดีกับนายสุเทพ เพราะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายส่วนการอาชญาบัตรชี้ถือว่าเป็นไปตามกรอบอำนาจที่ทำได้ จึงขอทำความเข้าใจร่วมกันว่าหากการชุมนุมเป็นไปโดยสงบก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่หากการชุมนุมที่มีการยุยงให้ละเมิดกฎหมายแผ่นดิน การนำพาบุคคลไปปิดล้อม บุกรุกสถานที่ราชการและมีพฤติกรรมทำผิดต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเมื่อคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วทางดีเอสไอจึงมีหน้าที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนขอยืนยันว่าจะดำเนินการโดยความยุติธรรม รัศมูม และรอบคอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ได้มีคำสั่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.พยายามประคองสถานการณ์ในการชุมนุมไม่ให้มีเหตุการณ์รุนแรงก่อนวันรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ ทั้งให้มอบหมายให้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์

รูปกระจ่าง ผบ.ชน.ตรวจสอบการ์ดและกลุ่มผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลในเชิงลึก หากเกิดการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้ทางตำรวจได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้กว่า 2,000 นาย เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาการจลาจลด้วย

ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงถึงกรณีที่นายสุเทพ ปราศรัยว่าได้รับเงินบริจาคในการเดินขบวนมากถึง 8 ล้านบาท ว่า นายสุเทพ กำลังหลงเสียงเซ เพราะการไปเดินที่เขาวราชหรือสุราษฎร์ธานี มีคนนิยมเป็นจำนวนมาก ทำให้คิดว่าตัวเองได้รับความนิยมจากคนทั้งประเทศ แต่ถ้านายสุเทพไปเดินที่อุดรธานี หรือขอนแก่น จะไม่ได้เห็นภาพดังกล่าวอย่างแน่นอนและการที่บอกว่าเดินวันเดียวได้ 8 ล้าน ลองคิดว่าหากชุมนุมยึดเอื่อนายสุเทพจะได้ทำไหว แล้วประเทศชาติจะเสียหายไปมากแค่ไหน สิ่งที่กำลังทำถือเป็นการทำลายรัฐธรรมนูญทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐ ที่สำคัญขอให้หยุดความคิดที่จะนำมวลชนไปกดดันนายกฯ ถึงบ้านพัก เพราะคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ส่วนตัวยืนยันว่าพรรคเคารพในเสียงของกลุ่มกปปส.แต่ทาง กปปส. ก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนทั้งประเทศด้วย

นายอนุสรณ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการแสข่าวปล่อยในโลกออนไลน์ว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้กฎอัยการศึกจัดการกับการชุมนุมว่าไม่เป็นความจริง อาจเป็นเพียงความเห็นของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งแล้วถูกนำไปขยายความเพราะนายกฯ กำชับมาโดยตลอดให้ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลการชุมนุมไม่ใช่ความรุนแรงเด็ดขาด

ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ออกประกาศแถลงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมใหญ่ว่า กสม.เกรงว่าสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าวอาจหมิ่นเหม่ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจและนำไปสู่ความรุนแรงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาดำเนินการดังนี้ 1. กลุ่มผู้ชุมนุมต้องชุมนุมด้วยความสงบและปราศจากอาวุธปฏิบัติตนภายใต้หลักการสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในส่วนของรัฐบาลสมควรที่จะดูแลและอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยให้ดี และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกกรณี ทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องคำนึงและให้ความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของหลักนิติรัฐนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ

2. สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและต้องเป็นการสร้างสรรค์ช่วยให้สังคมเกิดสันติ และ 3. รัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างต้องช่วยกันป้องกันป้อมระมัดระวังและทำหน้าที่ของตนให้รอบคอบมิให้เกิดสถานการณ์อ่อนไหวเปราะบางที่หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรงใด ๆ และการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการสากลโดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ

ทั้งนี้ กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาที่อาจมีด้วยเหตุและผลขอให้อำนาจและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

สำหรับบรรยากาศบริเวณเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางนั้น ยังคงมีบรรดาประชาชนที่เห็นด้วยทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่องซึ่งหลายคนได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวและเสื้อผ้ามาเพื่อการค้างคืน โดยคาดว่าจะการชุมนุมคงจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้เดินทางกลับ ขณะเดียวกันแม้สภาพอากาศจะเย็นสบายแต่ความร้อนของแสงอาทิตย์ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมต้องกางร่มบังแดดเกือบตลอดเวลา

ด้าน นายอิสสระ สมชัย แกนนำ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีว่า ในช่วงเช้าวันที่ 22

ธ.ค. นี้ จะมีผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางไปยังที่บ้านพักของนายกฯ และทุกเวทีทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในช่วงเที่ยงคืนต่อเนื่องวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. นี้ ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะเคลื่อนไปยังสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดงซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อวันแรก เพื่อดูหน้าคนที่อยากเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปโดยจะไปแสดงเจตจำนงว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง ยืนยันว่าจะเป็นการประท้วงโดยไม่มีการขัดขวางหรือปิดกั้นและไม่ก่อความวุ่นวาย

ขณะที่ นายเอกณัฐ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กล่าวถึงการเตรียมการในวันที่ 22 ธ.ค. นี้ ว่า กิจกรรมใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ 13.00 น. โดยคาดว่าจะมีคนราว 2-3 ล้านคน โดยมีกลุ่มรถเรลลี่จากต่างจังหวัดเข้าร่วมด้วยจาก 4 ทิศทาง ได้แก่ ภาคตะวันตกจะมาร่วมชุมนุมที่เวทีราชดำเนิน ภาคตะวันออกมาสาบพบกับเวทีชุมนุมที่ถนนอโศกส่วนภาคอีสานจาก 12 จังหวัดจะมาร่วมเวทีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและกลุ่มเรลลี่รถอีแต่นของสมาคมชาวนาไทย นำโดยนายประสิทธิ์ บุญเฉย จะมาสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยสำหรับการที่สมาคมชาวนาไทยร่วมชุมนุมด้วยเพราะไม่พอใจรัฐบาลที่ไม่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวอีกโดยอ้างว่าติดปัญหาจากผู้ชุมนุม

“ในวันพรุ่งนี้จะมีการตั้ง 5 เวทีใหญ่ ประกอบด้วย เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีนายอิสสระ สมชัย เป็นผู้รับผิดชอบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กับ นายสุริยะใส กตะศิลา ร่วมกันรับผิดชอบเวทีหอศิลป์ กทม. แยกปทุมวัน นายจุมพล จุลใส และนายศิริชัย ไม้งาม รับผิดชอบเวทีแยกราชประสงค์ นายถาวร เสนเนียม กับนายแก้วสรร อติโพธิ ดูแลเวทีบริเวณแยกอโศก ส่วนเวทีบริเวณสวนลุมพินี มีนายวิทยา แก้วภราดัย น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี นายสาธิต เชกถลี และนายสมเกียรติ หอมละออ ร่วมกันรับผิดชอบ

ทั้งยังมีเวทีย่อยอีก 10 แห่ง ใน 6 ถนนสายหลัก ประกอบด้วย ถนนพญาไท เพชรบุรี พระราม 1 พระราม 4 สีลม และสุขุมวิท

ซึ่งแต่ละเวทีจะเริ่มกิจกรรมพร้อมกันในเวลา 13.00 น. โดยจะมีจอแอลอีดีถ่ายทอดการชุมนุมของเวทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังเวทีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ขอบอกเลยว่ากิจกรรมของแต่ละเวทีจะมีการแสดงที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ภายหลังเวทีจะเดินสายชวนคนตั้งแต่เช้า โดยเริ่มจากบริเวณวงเวียนใหญ่ จากนั้นจะไปเยี่ยมทุกเวทีก่อนกลับมาขึ้นปราศรัยครั้งสำคัญหลังร่วมกันเคารพธงชาติ” โฆษก กปปส. กล่าว

ส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ นายของอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคแถลงถึงกรณีถูกดีเอสไอเตรียมออกหมายเรียกและอาชัฒร์พัยสินว่า พร้อมต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุด ส่วนตัวเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของตัวเองเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและไม่ได้กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายด้วย ทางดีเอสไอจึงไม่มีสิทธิอาชัฒร์พัยสินของตนและบุคคลอื่นโดยเฉพาะบัญญัติเงินฝากในธนาคารไทยพาณิชย์ของตนและหากมีการดำเนินการใด ๆ จริง จะยื่นฟ้องร้องเอาผิดอย่างจริงจัง ขอฝากให้รัฐบาลสั่งการไปยังดีเอสไอว่าไม่ควรใช้อำนาจเกินขอบเขตโดยมิชอบด้วย

วันเดียวกัน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ‘พฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ที่เปลี่ยนไปในยุคความวุ่นวายของบ้านเมือง’ ปรากฏว่า ร้อยละ 91.55 ระบุว่า การเมืองเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบ สังคมแตกแยก แบ่งเป็นฝ่ายอย่างชัดเจน ส่วนร้อยละ 80.93 ระบุว่า นักการเมืองขาดคุณธรรม จริยธรรม เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ของตนเองและ ร้อยละ 76.29 ระบุว่า ประชาชนให้ความสำคัญออกมามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมากขึ้น

สำหรับ 5 พฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ที่เปลี่ยนไปในยุคความวุ่นวายของบ้านเมือง ร้อยละ 86.90 คอบว่าต้องเลื่อนเวลาออกไปทำงานหรือไปเรียนให้เร็วขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่รถติด ส่วนร้อยละ 78.41 ระบุว่ามีความ

สนใจและติดตามข่าวสารทางการเมืองมากขึ้น มีวิจารณ์ญาติในการฟังมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 76.75 บอกว่า ต้องทำกิจกรรมนอกบ้านน้อยลงลดการไปเที่ยว สังสรรค์ และร้อยละ 72.14 มีความเครียดและวิตกกังวลจนต้องหากิจกรรมหรือหาความบันเทิงมาทดแทน

เย็นวันเดียวกัน น.ส.อัญชดี ไพริรัชช์ แกนนำ กปปส.กล่าวโจมตีการทำงานของดีเอสไอในการนำหมายเรียกในข้อหาทวงบุญไปยื่นให้ เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งบ้านหลังดังกล่าวยังมีเพียงบิดาที่แก่มากแล้วอยู่เท่านั้น เช่นเดียวกับนายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่ไม่พอใจการกระทำของดีเอสไอเหมือนกัน

น.ส.อัญชดี ยังกล่าวถึงการนำผู้ชุมนุมที่เป็นหญิงและสาวประเภท 2 จากพัทยา นับร้อยชีวิต พร้อมรถแทรกเตอร์ ไปยังบ้านของ นายกฯ ว่า คนพร้อมนายเสรี วงษ์มณฑา ได้นัดรวมตัวผู้ชุมนุมในช่วงเช้าโดยใช้รถบัสหลายคันพากันไปยังซอยโยธินพัฒนา 3 เพื่ออ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้นายกฯ ลาออก ก่อนกลับมายังเวทีราชดำเนินเหมือนเดิม

ต่อมาเวลา 20.00 น. นายสุเทพได้ขึ้นเวทีปราศรัยปลุกระดมมวลชนให้มาร่วมขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพราะไร้ความชอบธรรม ทั้งยังยืนยันคำเดิมคือให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนเกิดเลือกตั้งพร้อมดำเนินการตัดสินใจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมตัวไปยื่นคัดค้านร่วมกันที่อาคารกีฬาเวสน์สันทนาการกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ว่าไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ยังเชิญชวนให้บรรดาข้าราชการ ย้ายข้างมาอยู่ฝั่งมวลชนหาประชาชน

“พรุ่งนี้จะถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทยเพราะจะมีคนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมชุมนุมกับคนกรุงเทพฯ เพื่อไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ สำหรับสุภาพสตรีทั้งหลายก็ให้ไปเยี่ยมนายกฯที่บ้านพัก ทั้งหมดกระบวนการต่อสู้ของเราจะยึดหลักสันติ สงบ ไม่รุนแรงเราเป็น

๗ -

พลเมืองดีสู้ด้วยหัวใจและมือเปล่า ไม่มีความ
รุนแรงใด ๆ เต็มใจเราต้องการชนะอย่างขาว
สะอาดเพื่อสร้างประวัติศาสตร์การต่อสู้ไว้ให้ลูก
หลานเสร็จภารกิจของพ่ungนี้ก็ยังมีภารกิจวันมะริ่น
นี้เพื่อต่อสู้ต่อไป ผมยืนยันว่าจะไม่ทอดยจะขึ้น
หยัดจนได้ชัยชนะและประเทศนี้ต้องเป็นของ
เรา” เลขาธิการ กปปส. กล่าว

ทั้งนี้หลังการปราศรัยนายสุเทพ ได้นำ
แกนนำ กปปส. ทุกคน ขึ้นเวทีถือธงระดับชัย
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเคลื่อนขบวนด้วย
โดยมวลชนต่างเป่านกหวีดและส่งเสียงโห่ร้อง
จนกึกก้องบริเวณ.



ถนนมหาประชาชน

'ก้านัน'ทอดน่องวงเวียนใหญ่-สวนลุม/เจ็ปอง-นกเขาไวริดสีดวง

ราชดำเนิน ● คลื่นมวลมหาประชาชนเรือนล้านหลังไหล 5 เวทีใหญ่ 10 เวทีเล็กใจกลางเมืองหลวง มวลชนสตรีวางดอกไม้จันทร์บ้านนายกา ชับไล่รัฐบาลระบอบทักษิณ ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง "ลุงก้านัน" คึก! เดินอีกจากวงเวียนใหญ่ไปสวนลุมฯ วันจันทร์ไปเยี่ยมสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น "เจ็ปอง-นกเขา" เจอริดสีดวงตบหลัง ส่งฝูงลิ่วล้อไล่เวเนต้าคุกคามบุพการีวัยชรา ให้เซ็นหมายเรียกตอนโพล์เพล้ ลั่น 23 ธ.ค.เจอกัน จะไปพบที่ดีเอลโอ "บุญ" หนูไม่รู้ร้อนรู้หนาว เดินหน้าตักเขี้ยวหาเสียงอีสาน ประชาธิปไตยเดือนเบงกัระวังเดือดร้อนตาม "ธาริต"

ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษกคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) แถลงถึงแนวทางการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 22 ธันวาคม ว่าจะเป็นการชุมนุมครั้งประวัติศาสตร์ เพราะจากการประเมิน จะมีคนมาร่วมชุมนุม

จำนวน 2-3 ล้านคน โดยจะเปิดเวทีใหญ่เพิ่มอีก 5 เวที จากเดิมมี 3 เวที

คือ เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยาม อโศก สวนลุมพินี และแยกราชประสงค์ ซึ่งจะมีเวที่ย่อยตามถนนเส้นหลักอีก 10 เวทีคือ ที่อนุพงษ์ ราชเทวี ประตูนํ้า เจริญผล เพลินจิต หัวลำโพง

สามย่าน บางรัก คลองเตย และทองหล่อ

โฆษก กปปส.เผยว่า เวลา 10.00 น. นายสุเทพ จะเริ่มทำกิจกรรม โดยไปวงเวียนใหญ่ เพื่อเชิญชวนและระดมมวลชนจากฝั่งธนบุรีให้เคลื่อนขบวนมาสมทบที่เวทีสีลมและสวนลุมฯ จากนั้นนายสุเทพจะไปเยี่ยมทุกเวทีใหญ่ก่อนกลับมาอ่านแถลงการณ์ปราศรัยครั้งสำคัญที่เวทีราชดำเนิน ภายหลังเคารพธงชาติ

นายเอกนัฏกล่าวอีกว่า จะมีขบวนรถแรลลี่ 4 ขบวน จากภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่ 5 เวทีหลัก และขบวนรถอีแต่นจากสมาคมชาวนาไทยมาสมทบด้วย นอกจากนี้จะมีขบวนของสตรีและสาวประเภทสอง ที่จะรวมตัวกันเคลื่อนขบวนในเวลา 09.00 น. จากเวทีราชดำเนิน เพื่อไปวางดอกไม้จันทร์และพวงหรีดที่หน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรี ที่ซอยโยธินพัฒนา 3 เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของพลังหญิง และขอร้องไห้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วน 10 เวทีย่อย จะมีจอแอลอีดีที่ลิงค์สัญญาณถ่ายทอดการชุมนุมของเวทีอนุสาวรีย์ประชา

ชิปโดยมายังเวที่ย่อยๆ แบบมีทั้งภาพและเสียง โดยบริเวณรอบพื้นที่ชุมชน จะมีการกระจายเครื่องเสียงรอบพื้นที่เวที่ย่อยทั้ง 10 จุดด้วย

นอกจากนี้ นายเอกนัฏ ได้ตอบโต้การแถลงการณ์ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และ รว. กลาโหม และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คอรส.) ใน 4 ประเด็น ว่า 1.น.ส.ยิ่งลักษณ์ และ คอรส.แถลงการณ์เป็นการใส่ร้ายประชาชนว่าไม่เคารพกตिका ตนขออย่าว่าพวกตนเคารพกตिका เคารพรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการชุมนุมของ กปปส. เป็นไปโดยความสงบเรียบร้อย

2.การนำนาฬิกา และ ผลกระทบทางเศรษฐกิจอ้างนั้น ตนเห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ เป็นผลกระทบจากโครงการประชานิยมของรัฐบาล 3.การประกาศเรื่องสภาพปฏิรูปของรัฐบาล โดยย้ำให้เลือกตั้งก่อน ทั้งที่ประชาชนได้แสดงเจตนาชัดเจนแล้ว ต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากหลายภาคส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์จึงต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี

4.การที่รัฐบาลออกมาแถลงว่าประชาชนออกมาคุกคามการทำงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตนขออย่าว่าพี่น้องประชาชนยึดหลักสันติวิธี ในขณะ

ที่เราถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เช่น นายธาริต เห่งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ ที่กระทำการเกินกว่ากฎหมายบัญญัติ และกระทำการต่อผู้บริสุทธิ์ ทำให้องค์กรต้องเสื่อมเสียประชาชนต้องเข้าใจผิด **'เจ็บอง-นกเขา' โวยลั่น**

จากนั้นนายเอกนัฏได้เชิญ น.ส.อัญชະลี ไพริรัก แนวร่วม กปปส. และนายนิติธร ล้ำเหลือ เกนนำ ร่วมแถลงข่าวกรณีการคุกคามของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเมื่อคืนวันที่ 20 ธ.ค. โดย น.ส.อัญชະลีเล่าเหตุการณ์ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามว่า วันศุกร์ เวลา 16.00 น. นายธาริตได้ส่งเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ประมาณ 10 คนมาบ้านตนที่ จ.สมุทรปราการ โดยมีทำที่ชมชู้คุกคามคนในบ้าน ซึ่งมีบิดาของตนอายุ 88 ปีอาศัยอยู่ร่วมกับพี่สาว

เธอกล่าวว่า ระหว่างนั้น พี่สาวกับพี่เลี้ยงไม่มีใครอยู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้เรียกให้บิดาของตนออกมาเซ็นเอกสารฉบับหนึ่ง พร้อมบอกว่าเป็นของ น.ส.อัญชະลี ทำให้บิดาของตนเซ็นเอกสารดังกล่าวไป แต่เมื่อพี่เลี้ยงกลับมาก็โทร.หาพี่สาวทันที โดยเมื่อพี่สาวกลับมาถึงบ้านก็ขอดูเอกสาร แต่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอก็ไม่ให้ ทั้งยังห้าหายให้ไปเจอกันที่สถานีตำรวจ เมื่อพี่สาวไปถึงสถานีตำรวจ ก็พบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอทั้งหมด แต่พี่สาวก็แจ้งความไปว่าให้คนแก่เซ็นชื่อในเอกสารได้อย่างไรโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า **"เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังมา**

บอกว่าเป็นหมายเรียกแล้วจะไปที่บ้านหลังนั้นทำไม เพราะดิฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นตามทะเบียนบ้าน หากจะเป็นแบบนี้ เป็นดีเอสไอได้อย่างไร ไปชมชู้ให้คนแก่เซ็นชื่อ คนดีๆ ไม่ทำกัน" น.ส.อัญชະลีสกลล่าว

ด้านนายนิติธรกลล่าวว่า ได้มีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอจำนวนหลายคนมายืนหนังสือที่บ้านพักตนเช่นกันเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยพยายามให้บิดาเซ็นรับรองเอกสาร แต่โชคดีบิดาไม่ได้เซ็น พร้อมกับระบุว่าตนไม่ได้อยู่บ้านเป็นเวลา 10 ปี และหากเจอก็ช่วยฝากบอกว่กลับบ้านได้แล้วคิดถึง ทั้งนี้ ตนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของดีเอสไอถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะหากจะมายื่นหมายศาลหรือหมายเรียก ตามหลักปฏิบัติควรมาเพียงแค่คนเดียว แต่การมาหลายคนนั้นเป็นลักษณะเหมือนมาจับกุมหรืออายัดทรัพย์สิน

เขากล่าวว่า ประเด็นอายัดทรัพย์สินแก่นนำ กปปส. ซึ่งดีเอสไอก็ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการมาตรวจ พ.ร.บ.กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเป็นการกั่นกั้นกั้ง เพราะไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยเฉพาะนายธาริตในฐานะเลขานุการคดีพิเศษ ต้องนำเสนอสรุปเรื่องให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณา ซึ่งจะต้องเรียกผู้เสียหายและผู้ที่ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูล โดยต้องให้มีการนำหลักฐานมาได้แย้งหักล้างก่อน ไม่ใช่

รับรัดทาคดี

"กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ผ่านมาไม่เคยทำคดีอะไรสำเร็จเลย โดยหน่วยงานกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่มีการทุจริตมากที่สุด วันนี้ต้องขอบคุณคุณธาริต เพราะผมจึงต้องตรวจสอบคุณธาริตมานานแล้ว แต่เราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง โดยวันจันทร์ที่ 23 ขอให้คุณธาริตอยู่ที่ดีเอสไอด้วย ผมจะไปเยี่ยม ขอให้ได้อยู่ ให้เจอกับผมหน่อย" นายนิติธกรกล่าว

ปชป.เตือนแบงก์

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า อำนาจในการอายัดบัญชีทรัพย์สินหรือเงินในบัญชีนั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจของดีเอสไอ แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ปปง. ดังนั้นนายธาริตกำลังใช้อำนาจเกินขอบเขตและขัดรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตนขอเตือนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือ เรื่องนี้ตนทราบมาว่านายธาริต ดำเนินการโดยพลการ ไม่ได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของหน่วยงาน ตรงนี้เปรียบเทียบว่าเป็นการราดน้ำมันลงบนกองเพลิง ใช้อำนาจเกินขอบเขต รั้งแก่ประชาชน ตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกรงว่าการชุมนุมในวันที่ 22 ธ.ค. น.ส.ยิ่งลักษณ์จะเอาไม่อยู่

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า บัญชีธนาคารของตนมีอยู่บัญชีเดียวคือธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ตนขอเรียนว่าการดำเนินการของตนเป็นการดำเนินการตามสิทธิในฐานะประชาชนคนไทย ซึ่งมีสิทธิ

ตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ และตนก็ไม่ได้กระทำการใดๆ ที่มีส่วนให้เกิดการดำเนินการอะไรที่นอกเหนือจากที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่า ส่วนตัวแม้จะเคยทำหน้าที่บนเวที แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมาย และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การที่ไปขึ้นเวทีก็ไปในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิจะกระทำได้ ดังนั้นดีเอสไอและธนาคารไม่มีสิทธิจะมาอายัดหรือดำเนินการใดๆ กับบัญชีของตน

ส่วนกระบวนการยุติธรรม การที่ไปขึ้นเวทีก็ไปในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิจะกระทำได้ ดังนั้นดีเอสไอและธนาคารไม่มีสิทธิจะมาอายัดหรือดำเนินการใดๆ กับบัญชีของตน

"ขอตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง ถ้ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผมคงต้องดำเนินการตามกฎหมายกับทางธนาคารและดีเอสไอต่อไป" นายองอาจกล่าว

นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง กล่าวเช่นกันว่า นายธาริตควรหยุดเลิกใช้กฎหมายมาเป็นทาสรับใช้ หรือเป็นข้า พ.ต.ท.ทักษิณ อีกทั้ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้มอบอำนาจให้อธิบดีดีเอสไอสามารถสั่งยึดหรืออายัดการทำธุรกรรมของเอกชนกับธนาคารได้ ยกเว้นนอกจากจะมีใช้อำนาจของ ปปง. ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานมาดำเนินการได้

"ขอเตือนไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีว่า หากทางธนาคารหลงเชื่อคำขู่ หรือการรับใช้กระบวนการระบอบทักษิณ ธนาคารอาจจะมีความเดือดร้อนในฐานะที่ขยับยื่นการทำธุรกรรมที่เป็นสัญญาทางแพ่งระหว่างธนาคารกับตน

หรือเอกชนรายอื่น จึงอยากให้ธนาคารได้พิจารณาทางกฎหมายอย่างอง่างแท้ รอบคอบ ส่วนนายธาริตก็ให้เตรียมรับทราบการถูกแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขัดกฎหมายอาญามาตรา 157 และใช้อำนาจหน้าที่ก่กั้นก่กั้นผู้อื่นให้ได้รับโทษตามกฎหมายอาญามาตรา 200" นายสาธิตกล่าว

'ธาริต' เดินหน้าขู่

อย่างไรก็ตาม นายธาริตยังคงใช้ตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอขัดขวางการชุมนุมต่อไป โดยเผยว่า จะต้องถอดเทปการปราศรัยของบุคคลที่ขึ้นเวทีปราศรัย กปปส.ทุกคน เพราะดีเอสไอต้องดูเจตนาจากนั้นก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังว่ามีความเชื่อมโยงกับ กปปส.มากน้อยแค่ไหน ถ้าเข้าข่ายก็อาจจะต้องดำเนินการ

เขากล่าวว่า การบริจาคเงินให้ กปปส. ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นรายๆ ไป กลุ่มทุนที่มีเจตนาดีเอสไอก็ต้องดูเป็นพิเศษ ถ้าเข้าข่ายเจตนา ก็สามารถดำเนินการฐานกระทำความผิดร่วมกันได้อยู่แล้ว

เมื่อถามว่า ดีเอสไอได้ตั้งกรอบหรือไม่ว่าการบริจาคเงินจำนวนเท่าไรถึงจะมีความผิด นายธาริต ตอบว่า คงไม่ถึงขนาดนั้น เราดูพวกที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงมากกว่า ถ้าไม่ถึงขนาดเป็นท่อน้ำเลี้ยง ดีเอสไอไม่สามารถดำเนินการได้

ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ยังคงเดินสายปฏิบัติราชการ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการตกเขี้ยวหวาเสียงล่วงหน้า เมื่อวันเสาร์ น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางออกจากโรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม ไปยัง

อนาตุน เพื่อนมัสการพระธาตุ นาดุน ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ เมืองของชาวมหาสารคาม ก่อน ออกเดินทางมีประชาชนและ ข้าราชการท้องถิ่น รวมถึงพระ สงฆ์ 3 รูป มาให้การต้อนรับและ ให้กำลังใจ โดยพระสงฆ์ได้ให้พร แก่รักษาการนายกฯ ว่า “ขอให้ ตระกูลชินวัตรเป็นนายกฯ ตลอด ไป” และได้มอบพระเครื่องเป็น สิริมงคล

ต่อมาเวลา 10.00 น. รักษาการนายกฯ เดินทางมาถึง วัดพระธาตุนาดุน เพื่อนมัสการ พระธาตุนาดุน พร้อมบวงสรวง พระธาตุนาดุนด้วยของไหว้ 9 อย่าง ทั้งผลไม้ น้ำผึ้ง ข้าวสวย ข้าวเหนียว ล้วนเป็นของพื้น บ้านอีสาน โดยพรหมลีลา เทียง ธรรม พรหมประจำพระธาตุเป็น ผู้ประกอบพิธี และถวายผ้าห่ม พระธาตุความยาว 108 เมตร โดยความยาวของผ้ามีความ หมายถึง ปัญหาร้อยแปดที่พันตัว ให้ผ่านพ้นไป ทั้งนี้พระธาตุนาดุน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2528 โดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และเป็น นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ทำหน้าที่ วางศิลาฤกษ์

จากนั้นรักษาการนายกฯ พร้อมคณะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ บ้านอีสาน แหล่งรวบรวมข้อมูล อนุรักษ์และจัดแสดงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพสังคมและ

วัฒนธรรมชาวอีสาน พร้อมรับ ฟังบรรยายสรุปแผนงานโครงการ ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างเส้นทาง หลวงเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการ

คมนาคมของจังหวัด และรับฟัง ศักยภาพการกักเก็บน้ำของอ่าง เก็บน้ำต่างๆ เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ของจังหวัดมหาสารคามและ จังหวัดใกล้เคียง โดยภาพรวม สามารถบริหารจัดการน้ำได้หลังจากที่ได้มีการบูรณาการส่วนงาน ต่างๆ ร่วมกัน

นอกจากนี้ เอยังโพสต์ ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Yingluck Shinawatra ว่า “หลังจากตรวจ ราชการในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์ มาทั้งวัน ก่อน เดินทางไกลต่อไปที่ จ.อุดรฯ ขอ แวะซื้อขนมเติมพลังระหว่างเดิน ทางหน่อยนะคะ” โดยมีรูปเอ โพล์ทำหีบขนมในซูเปอร์มาร์เก็ต แห่งหนึ่งด้วยสีหน้ายิ้ม

‘ปลอด’ หยามกำนัน

ส่วนนายปลอดประสพ สุรัสวดี รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงในเฟส บุ๊ก ระบุว่า นายสุเทพเชิดคณะ ทูตจากประเทศต่างๆ เข้าพบ แต่ ปรากฏว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติการจาก 2 ประเทศ และ ผู้แทนเอ็นจีโออีก 2 กลุ่มที่เข้า พบ ตอนที่กลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุม ใหญ่เมื่อปี 2553 ตนได้รับมอบ หมายให้เป็นผู้ชี้แจงต่อคณะทูต เกี่ยวกับการชุมนุมในขณะนั้น ซึ่ง ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตเกือบ 40 ประเทศ ซึ่งไม่เหมือนกับการ ชุมนุมของนายสุเทพ ในขณะนี้ที่ คณะทูตส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย

“ผมเองก็ไม่มั่นใจว่าที่ คุณ สุเทพประกาศไม่สนับสนุนให้จัด การเลือกตั้งนั้น เพราะคุณสุเทพ ไม่ชอบการเลือกตั้งหรือเปล่า เพราะเลือกตั้งที่ไรต้องแพ้ทุกที่ ดั้งนั้น เพราะว่าแพ้ตลอด คุณสุ

เทพจึงต้องปฏิรูปการเลือกตั้งให้ เสียช้าน้อยขณะ สร้างกติกา ประชาธิปไตยแบบ กปปส.ให้เกิด ขึ้นบนโลก ใช่ไหม?

คุณสุเทพครับ ผมเห็น คุณทางทีวี ปราศรัยบนเวทีแบบ เหนื่อยๆ เหมือนคนป่วย ผมก็ขอ แนะนำไปพบแพทย์บ้าง หรือลอง หาเวลาไปกราบพระอาจารย์ที่ ท่านเคารพนับถือ พยายามขมิใจ นั่งสมาธิ ย้อนมองดูตัวเองว่าไอ้ ที่ทำๆ อยู่เนี่ยมันดี มันงาม มันถูก ต้องหรือครับ ผมรู้จักท่านดี และ อยากให้ท่านดีเหมือนเดิมครับ” นายปลอดประสพระบุ

ที่พรรคเพื่อไทย นายอนุ สุรัตน์ อดีตนายก อบจ.ร้อยเอ็ด รองโฆษก พรรค แกลงถึงกรณีที่ถูกกลุ่ม นกภป. นำโดย พล.อ.กันต์ พิฆานทิพย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธาน นกภป. แกลงจุดยืนต่อ สถานการณ์บ้านเมืองเพื่อรวมตัว กันขับไล่รัฐบาลว่า ถือเป็นความ ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองของนาย ทหารเกษียณทั้งหลาย ที่เห็น รายชื่อคนมานั่งแกลงแล้วต้อง ยอมรับว่าเดาทางได้ไม่ยาก ถือเป็นเรื่องที่ดีที่นายทหารตำรวจ เหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้นำเหล่าทัพใน ขณะนี้ ไม่เช่นนั้นสถานการณ์คง เลวร้ายลงไปกว่านี้มาก

“กลุ่มคนเหล่านี้เหมือนหลับ ไป 20 ปีแล้วเพิ่งตื่นขึ้นมา อาจ จะติดตามโลกไม่ทัน ไม่รู้ว่าการ ทหาร ยุคนี้เขาเป็นทหารประชาธิปไตย กันหมดแล้ว จะทำอะไรก็ต้อง ประเมินกระแสสังคมทั้งในประ เทศและต่างประเทศ ท่านเหล่า นี้เป็นทหารแก่ แซ่แข็ง ที่มาผิดที่ ต้องไปร่วมกับ กปปส. ไม่ใช่แตก แถวมาผิดเวลา ต้องย้อนหลังดู

เวลากลับไป 20 ปี แนวความคิดแบบนี้จึงจะมีคนฟัง” รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าว

กสม.เป็นห่วง

ขณะที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมวันที่ 22 ธ.ค.นี้ โดยระบุว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศนัดชุมนุมใหญ่เพื่อยกระดับการชุมนุมตามพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังที่ปรากฏในสื่อมวลชนนั้น กสม.เกรงว่าสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าวอาจหมิ่นเหม่ที่จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจและนำไปสู่ความรุนแรงก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม.ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

กลุ่มผู้ชุมนุมต้องชุมนุมด้วยความสงบ และปราศจากอาวุธ ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง สื่อมวลชนต้องนำเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และต้องเป็นการสร้างสรรค์ ช่วยให้สังคมเกิดความสันติ รัฐบาล กลุ่มผู้ชุมนุม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างต้องช่วยกันป้องกันปราม ระมัดระวัง และทำหน้าที่มิให้เกิดสถานการณ์อันโหดร้าย บางที่หมิ่นเหม่ต่อความรุนแรงใดๆ และการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการสากล โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ

นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับกระทรวง

สาธารณสุข ในการวางแผนรับสถานการณ์การชุมนุมว่า เชื่อว่าในวันดังกล่าวไม่น่ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น แต่อาจพบการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและสภาพอากาศเนื่องจากผู้ชุมนุมมีหลายกลุ่มวัย

ส่วนการชุมนุมที่มีหลายจุดทั่วกรุงเทพฯ ทั้งเวทีใหญ่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราชประสงค์ สวนลุมพินี อโศก และเวที่ย่อย อุรุพงษ์ เจริญผล หัวลำโพง บางรัก ราชเทวี สามย่าน คลองเตย ประตูน้ำ เพลินจิต ทองหล่อ คาดว่าจะทำให้การจราจรติดขัดเป็นอัมพาตหลายพื้นที่ จึงประสานรถไฟฟ้าบีทีเอสในการขนย้ายลำโพงผู้ป่วยแทนเบื้องต้นประสานไว้ 3 สถานี ดังนี้

- 1.การขนส่งทางทิศเหนือ ใช้สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รฟ.) วิชัยยุทธ รพ.รามาริบัติ รพ.เปาโล
- 2.การขนส่งทางทิศใต้ ใช้สถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (รฟ.) เลิดสิน รพ.ศิริราช และ
- 3.การขนส่งทิศตะวันออก ใช้สถานีเอกมัย ประสานส่งต่อที่ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ รพ.สิรินธร โดยการขนส่งดังกล่าวจะมีรถพยาบาลฉุกเฉินประจำตามจุด และใช้ทางด่วนในการขนย้ายผู้ป่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การชุมนุมกลุ่ม กปปส.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่ช่วงเย็นมีประชาชนทยอยเข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากจนเต็มพื้นที่ ตั้งแต่แยกผ่านฟ้า ลีลาศถึงแยกคอกวัว ขณะที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่สวมเสื้อกันหนาว ภายหลังจากในพื้นที่ยังเย็นลง และเมื่อเวลา 19.45 น. นิสิตเก่าบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 30, 32, 36 นำโดยนายปรีชา ศรีอัครกุล อดีตประธานรุ่น 32 ได้ขึ้นบนเวทีปราศรัยเพื่อมอบเงินจำนวน 327,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการชุมนุม ภายหลังดีเอสไอสั่งอายัดบัญชีเงินบริจาค “ครวัราชดำเนิน” บัญชีที่ใช้เพื่อช่วยเหลือการชุมนุม โดยนายสุเทพ กปปส. เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ น.ส.อัญชະลี ไพริรัก เครือข่าย กปปส. ประกาศบนเวทีเชิญชวนประชาชนให้ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารทุกแห่ง ในวันที่ 23 ธ.ค. เพื่อตอบโต้รัฐบาลและดีเอสไอที่สั่งอายัดบัญชีของแกนนำและบัญชีบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือการชุมนุม

ช่วงค่ำวันเสาร์ นายสุเทพขึ้นปราศรัยว่า หลังการชุมนุมวันที่ 22 ธ.ค.แล้ว เราจะยืนประท้วงที่หน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น แสดงความเห็นว่าการเลือกตั้งออกไป

เขายังกล่าวว่า มวลมหาประชาชนจะไปปักกติกกลางถนน ปิดเมืองหลวงครึ่งวัน คน กทม.ไปไหนมาไหนต้องนั่งรถไฟฟ้าวหรือเดิน ไม่ต้องใช้รถยนต์ เพราะไม่มีที่ให้วิ่ง โดยจะกระจายคนไปตามเวทีต่างๆ โดยตนไปเริ่มต้นเดินที่วงเวียนใหญ่ ช้ามสะพานสาทร ไปยังสวนลุมพินี

“เราจะสู้อย่างชาวสะอาด เพื่อให้ลูกหลานภูมิใจกับการต่อสู้ของเรา” นายสุเทพกล่าวในตอนท้าย.

‘อดุลย์’ ผบ.ข้าวกล้อง-สตช.เลือกกระดาด

หมวดแซน-ผู้กล้าบาเจาะ ฉายาตำรวจ-จนท.รัฐ56

สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพ
อาชญากรรมแห่งประเทศไทย ตั้ง
ฉายาตำรวจส่งท้ายประจำปี 2556
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว “ผบ.
ข้าวกล้อง”

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง “แจ๊ด...กลับลำ”
ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉายา “เลือกกระดาด”
ตำนานนายชาติ เพ็งดิษฐ์ ได้ฉายา “นกหวีด...ปรี๊ด
แตก” สำหรับหมวดแซน หรือ ร.ต.ต.แซน วรงค์
ไพสิฐ ถูกยกย่องให้เป็น “ผู้กล้า...บาเจาะ”

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.56 นายไพโรจน์ เทศนิยม
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย รองนายกฯ
กรรมการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อหารือกันถึงการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐในรอบปีที่
ผ่านมา แล้วมีการตั้งฉายาให้กับองค์กร นายตำรวจ
และข้าราชการ ที่เป็นข่าวและเป็นที่น่าสนใจของสังคม
เพื่อสะท้อนแง่คิด ตีชม และยกย่องให้เห็นถึงผลงานที่
ผ่านๆ โดยในปีนี้มีกาให้ฉายาองค์กร 1 แห่ง คือ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคคล 12 ท่าน

1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับฉายาว่า
“เลือกกระดาด” เพราะถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่มี
การบังคับใช้กฎหมาย เป็นที่นำเกรงขามต่อผู้กระทำ
ผิดต่างๆ แต่ในช่วงสถานการณ์การชุมนุมของ
กปปส.นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้จริงจัง ทำได้เพียงแค่แถลงข่าว
เจรจาและตักเตือนไม่ให้มีการกระทำผิด จึงถูกมอง
ว่าการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วง
สถานการณ์วิกฤติทางการเมืองนั้น เป็นเพียง
เลือกกระดาดเท่านั้น

2 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้รับฉายา

ว่า “ผบ.ข้าวกล้อง” เพราะว่าเป็นผู้นำหน่วย
ตำรวจที่ต้องรับมือกับสถานการณ์การชุมนุมต่างๆ ของ
มวลชนพาประชาชนนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ลงพื้นที่ไป
ดูแลความเรียบร้อยและให้ขวัญกำลังใจกับลูกน้องอย่าง
ใกล้ชิด และเกือบทุกครั้งก็จะร่วมรับประทานอาหาร
กล้องในพื้นที่การชุมนุมไปพร้อมๆ กับตำรวจที่ปฏิบัติ
งานอยู่ด้วย ถึงแม้ว่าข้าวกล้องดังกล่าวจะถูกตรวจสอบ
ว่าราคาแพงเกินกว่าความเป็นจริงไปก็ตาม

3 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ได้
รับฉายาว่า “มิสเตอร์คลีน” เพราะช่วงเข้ามารับ
ตำแหน่งหลักในฐานะ รอง ผบ.ตร. ได้รับความไว้วางใจจาก
ผบ.ตร. ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของสถานีตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศ และมี
อยู่หลายครั้งเมื่อ พล.ต.อ.เอก ลงพื้นที่ไปแล้วพบ
ว่าสถานีตำรวจบกพร่อง สกปรก ไม่มีความเป็น
ระเบียบก็จะรายงานให้ ผบ.ตร.รับทราบแล้วมีการสั่ง
ย้ายหัวหน้าสถานีทันที เพื่อเป็นแบบอย่างให้สถานี
ตำรวจทั่วประเทศ หันมาใส่ใจภาพลักษณ์ความเป็น
อยู่ของตำรวจด้วยกันเองและให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจ
สบายตาเมื่อเวลาใช้บริการที่สถานีตำรวจ

4 พล.ต.อ.พงศ์พัศ พงษ์เจริญ รอง
ผบ.ตร.และเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับฉายาว่า “จ
ดี...show face” เนื่องจากเป็นนายตำรวจที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากรัฐบาลหลายเรื่อง ทั้งในส่วนของ
สำนักงานตำรวจ และการปราบปรามยาเสพติดที่
กำลังแพร่ระบาดหนักในประเทศและแนวชายแดน
นอกจากนี้ พล.ต.อ.พงศ์พัศ ยังทำงานสังคมอื่นฯ
อีก ทั้งเข้าช่วยเหลือผู้ตกยากหรือต้องคดีต่างๆ
อย่างไม่ได้ตั้งใจ รวมถึงการติดตามนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีไปตามที่ต่างๆ จนทำให้ประชาชน
ทั่วไปเห็นหน้าเห็นตาของ พล.ต.อ.พงศ์พัศ ผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ตลอดเวลาและบ่อยครั้งมาก

5. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบ.ชน. ได้รับฉายาว่า "เจ็ด...กลับลำ" เนื่องจากช่วงสถานการณ์การชุมนุมของ กปปส.ที่นำมวลมหาประชาชนมาประชิดบริเวณท่าเทียบรัฐบาลและกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ในฐานะผู้นำหน่วยและควบคุมกำลังเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ตำรวจสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยการยิงแก๊สน้ำตาใส่หากมีการเข้ามาในพื้นที่หวงห้าม โดยเหตุการณ์ปะทะกันของตำรวจและมวลชนยาวนานถึง 2 วัน และเมื่อเข้าสู่วันที่ 3 นั้น ทุกฝ่ายคิดว่าจะมีการปะทะกันหนักอีก แต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงเช้านั้นเอง ผบ.ชน. ได้มีคำสั่งให้หยุดยิง รื้อสวดทนามและแท่งเบริเออร์ออกแล้วให้มวลมหาประชาชนเข้ามาภายในท่าเทียบรัฐบาล และ บช.น. ได้อย่างง่ายดาย

6. พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบ.ช.ก. ได้รับฉายาว่า "ก๊ก...จ้าวโปรเจกต์" เนื่องจาก พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ เป็นนายตำรวจที่มีความคิดริเริ่มทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านตำรวจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นายตำรวจระดับชั้นประทวนจนถึงชั้นสัญญาบัตร โดยเมื่อครั้งมารับตำแหน่ง ผบ.ช.ก. ก็ให้ตำรวจเน้นการทำงานกับชุมชนจนเป็นที่มาของตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ตำรวจกลับหลังหัน ตำรวจนอกเวลา ยุวชนตำรวจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้แนวคิดการทำงานสืบสวนสอบสวนแบบตำรวจมืออาชีพที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ลดค่านิยมจับแพะหรือ

ทรมาณผู้ต้องหาของตำรวจไทยในอดีตด้วย

7. พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผบ.ช.ภ.1 ได้รับฉายาว่า "เรศ...เห็นฟ้า" เนื่องจากการทำงานของตำรวจภูธรภาค 1 ตั้งแต่อยู่ใต้การบัญชาการของ พล.ต.ท.นเรศ จะมีการนำชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษปราบไฟหรือริศไตรฟาย ออกปราบปรามคดีอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องยาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลหรือคดีฆ่าคนตาย มีการนำเฮลิคอปเตอร์ออกมาใช้งานควบคู่กับการทำงานบนภาคพื้นดินและสร้างความฮือฮาแก่ประชาชน สื่อมวลชนด้วย

8. พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ช.สภ. และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับฉายา "โฆษกชายชา" เพราะการทำงานของ พล.ต.ต.ปิยะ ในฐานะโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ คอ.ร.ส. ใน

ช่วงสถานการณ์เมื่อ กปปส.ชุมนุมขับไล่รัฐบาลนั้น มีการแถลงข่าวบ่อยครั้งและในทุกๆ ครั้งก็เป็นการแถลงข่าวที่ไม่มีสาระสำคัญหรือมีประโยชน์ต่อการสร้างความสงบในพื้นที่ แต่กลับเป็นการจุดประเด็นหรือโจมตีฝั่งผู้ชุมนุมจนมีการปิดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่อยครั้ง จนทำให้การให้ข่าวหรือแถลงข่าวแต่ละครั้งของ พล.ต.ต.ปิยะ เป็นเสมือนโฆษกชายชาที่ค้นรายการหรือฉายภาพยนตร์เท่านั้นเอง

9. พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบ.ชน. ได้รับฉายา "นายพล...รดยก" เพราะหลังจากที่ พล.ต.ต.อดุลย์ ได้รับผิดชอบงานจราจร ก็มีความคิดในการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และบริเวณเขตให้ดีขึ้น จนมีแนวความคิดยกระดับที่จอดกีดขวางตามถนนสายสำคัญต่างๆ เพื่อนำรถไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจ โดยได้ขอความร่วมมือรถยกของเอกชนและรถยกตำรวจในการทำงาน ซึ่งทำให้การจราจรคลี่คลายไประดับหนึ่ง แต่ท้ายที่สุดแล้วการยกระดับก็เริ่มเบาบางแต่กลับยังเห็นรถจอดกีดขวางตามถนนเช่นเดิม

10. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท ผบ.ก.ป. ได้รับฉายา "ผู้การ...ร่างทรง" เพราะ พล.ต.ต.สุพิศาล ได้รับตำแหน่ง ผบ.ก.ป.มาตั้งแต่เป็น พ.ต.อ. ต่อเนื่องมาจาก พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ จากนั้นได้เลื่อนยศมาเป็น พล.ต.ต. และยังทำงานในตำแหน่ง ผบ.ก.ป.อย่างต่อเนื่อง แต่ผลงานไม่มีความโดดเด่นมากนักแต่ยังคงทำงานด้วยการรับคำสั่งจาก ผบ.ช.ก.อยู่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้เป็นเพียงผู้บังคับหน่วยที่เปรียบเสมือนเป็นร่างทรงเท่านั้นเอง

11. พล.ต.ต.ประยงค์ ลาเสือ ผบ.ก.ส.บ.ชน. ได้รับฉายาว่า "เสือคืนลาย" เพราะ พล.ต.ต.ประยงค์ เป็นปรมาจารย์ด้านงานสืบสวน แต่เมื่อครั้งมาดำรงตำแหน่ง ผบ.ก.ส.บ.ชน.ใหม่ๆ ยังทำงานด้านการสืบสวนไม่ลงตัวเท่าไรนัก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปกลับได้พิสูจน์ฝีมือตัวเองว่าเป็นยอดนักสืบสามารถนำลูกน้องในศูนย์สืบสวนคลี่คลายคดีสำคัญๆ ได้ทั้งหมดจนได้รับความชื่นชมจากทุกฝ่าย จึงทำให้เห็นว่าการกลับมาทำงานสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นดั่งเสือที่ลายหายไปได้กลับมา

เป็นเสือคืนลาย แล้วนั่นเอง

12. นายชาติ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ หรือดีเอสไอ ได้รับฉายาว่า "นกหวีด...ปรี๊ดแตก" เพราะช่วงสถานการณ์การชุมนุมของ กปปส. นั้นมีการให้มวลชนนำนกหวีดเป่าไล้รัฐบาล และข้าราชการที่อยู่ใต้ระบอบทักษิณ ซึ่งนายชาติ เป็นคนหนึ่งที่ประกาศตัวชัดเจนว่าทำงานให้กับ รัฐบาล ทั้งๆ ที่ในอดีตเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ แกนนำ กปปส. จึงทำให้ถูกเป่านกหวีดไล่ในห้าง ย่านแจ้งวัฒนะ จนทำให้นายชาติไม่พอใจออกมา แกล้งข่าวให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ จับกุมคน เป่านกหวีดไล่ในฐานะความผิดก่อความรำคาญ ซึ่ง สร้างความฮือฮากับแนวคิดดังกล่าวมาก

13. ร.ต.ต.แซน วงศ์ไพสิฐ หรือหมวดแซน รองหัวหน้าชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ภ.จวนราธิวาส ได้รับฉายาว่า "ผู้กล้า...บาเจาะ" เนื่องจากหมวดแซน หรือ ดาบแซน เป็นนายตำรวจในชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ที่ยาวนาน ทำงานด้วยความเสียสละ อย่างไม่ย่อถอยจนได้รับการชื่นชมจากสังคมตำรวจ สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ต้อง มาเสียชีวิตระหว่างที่มากู้ระเบิดบริเวณบ้านสัมป่อย ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งในครั้งนั้นมีตำรวจที่เสียชีวิตไปพร้อมกับหมวดแซน อีก 2 นาย คือ ร.ต.ต.จรรยา เมฆเรือง และ จ.ส.ต.นิมิตร ดีวงศ์ จึงได้รับฉายาว่าเป็น ผู้กล้า...บาเจาะ

